
รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 2/2558

วันพุธท่ี 28 มกราคม  2558  เวลา 13.30  น.
ณ หองประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ

...............................................................................
คณะกรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายวีระชัย  นาควิบูลยวงศ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะกรรมการ
2. นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. คณะกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย  แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม คณะกรรมการ
4. นายเอนก  ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน คณะกรรมการ
5. นางบุญธิชา  ชมชื่น ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

การใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน
6. นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารเงิน คณะกรรมการ

กองทุนการปฏิรูปท่ีดิน
7. นายประกอบ  ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน
8. นางพิไลพรรณ  แกวศรีนวล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
9. นางนิภาพร  ซีบังเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
10. นางสาววนิดา ธารถวิล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน
11. นางปราณี  รัตตะมาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน
12. นางสาวชุติมา  ฟงสําเนียง นิติกรชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
13. นายวิโรจน  ปญญาวชิร นายชางสํารวจอาวุโส คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการสํานักจัดการแผนท่ีและสารบบ
14. นางสาวกรวรรณ  ม่ันคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการ

ผูแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
15. นางสาววิไลลักษณ  เพชรลอม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน คณะกรรมการ

และเลขานุการ
16. นางอาทิตยา  พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ

    และผูชวยเลขานุการ
17. นางวันเพ็ญ  จิรทรัพยเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะกรรมการ

    และผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการผูไมเขารวมประชุม
1. นายฉลอง  มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ติดราชการ
2. นางสาวสุรางค  ผลประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน ติดราชการ
3. นางดารณี  ชนะชนม ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปท่ีดิน ติดราชการ

กรรมการตรวจผลงานวิชาการ
1. นายชัยฤทธิ์ บัวทอง ท่ีปรึกษา ส.ป.ก.
2. นายวิฑูรย เรืองเลิศปญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผนดิน
3. นางสาวพิมพพรรณ อนันตเสรี ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทรัพยสินและผลประโยชนกองทุน
ผูเขารวมประชุม
1) นายเกียรติยศ ทรงสงา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
2) นายวิสุทธิ์  เลิศไกร วิศวกรการเกษตรชํานาญการ
3) นางฉัตรสุดา  วงคไชยชุติกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
4) นางสุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
5) นางจารุณี วรรณจํารัส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
6) นางสาวสุนีลา  รูสุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
7) นางสาวสุดารินทร รอดมณี นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
8) นายปราโมทย  จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
9) นายฉัตรชัย ม่ันคง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
10) นางสาวอนุสรา  มูลปอม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
11) นายณัฐพล ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
12) นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
13) นางสาววรกาญจน นิธิยาคณาพงษ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
14) นายสุพจน  สุขสิทธิ เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
15) นางสุดา  มาลากุล ณ อยุธยา เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
16) นางสาวเกยูร เมาทอง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
17) นายธิติพันธ  ศรีภมร เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน
18) นายกองเกียรติ ภูกําชัย เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน
19) นางฐนพัฒนี  สาระศิริ เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน
20) นายทรงวุฒิ  มวงเจริญ พนักงานจางเหมาบริการ
21) นางสาวสมิตา  สมัครัตน พนักงานจางเหมาบริการ
22) นางสาวอัญชลี  มณีสรอย พนักงานจางเหมาบริการ
23) นายเฉลิมชัย  รัตนาวรวิเศษ พนักงานจางเหมาบริการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

นายสุวรรณ บูรพานุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. แจงท่ีประชุมวา ทานเลขาธิการ ส.ป.ก. ติดประชุม
ขอใหดําเนินการประชุมไปพรางกอน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งท่ี 2/2558
มติท่ีประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งท่ี 1/2558  วันพฤหัสบดีท่ี 8 มกราคม  2558
นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ แจงท่ีประชุม หากมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีการแกไขแจงไดท่ีฝายเลขาฯ
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องท่ี 3.1 นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ แจงในท่ีประชุม มีการออกคําสั่งใหม 2 คําสั่ง คือ คําสั่ง ส.ป.ก. ท่ี 51/2558 แตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ มีรองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุวรรณ บูรพานุสรณ เปนประธานคณะกรรมการฯ
ผูเชี่ยวชาญทุกทาน และผูอํานวยการสํานักฯ ทุกสํานักเปนคณะกรรมการฯ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและ
แผนงาน เปนคณะกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน เปนคณะกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ และนางวันเพ็ญ จิรทรัพยเจริญ เปนคณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ คําสั่งท่ี 2
คําสั่ง ส.ป.ก. ท่ี 52/2558 แตงตั้งกรรมการตรวจผลงานวิชาการ ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 30 ทาน
เพ่ือทดแทนกรรมการบางทาน ซึ่งมีท้ังผูท่ีเกษียณอายุราชการและโยกยายสับเปลี่ยน โดยคัดเลือกจากทานผูมี
ความรูความสามารถหลากหลาย โดยเม่ือมีผูสงผลงานมายังกลุมวิจัยฯ จะนําเสนอ ผอ. สวผ. เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการอานผลงานตามความเชี่ยวชาญของเรื่องนั้น ๆ ท้ังนี้ผลงานวิจัย กําหนดกรรมการฯ 3 ทาน ผลงาน
วิชาการ กําหนดกรรมการฯ 2 ทาน โดยหนึ่งในกรรมการฯ นั้นตองมีความรูในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมีคณะกรรมการในท่ีประชุมขอแกไขช่ือตําแหนง ในลําดับท่ี 21 ตามคําสั่งท่ี
52/2558 เรื่อง แตงตั้งกรรมการตรวจผลงานวิชาการ จากตําแหนงนักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องท่ี 4.1 ผลงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง

(1) การศึกษาระบบเกษตรอินทรียกับการใชประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืน
กรณีศึกษา โครงการนิคมการเกษตร “เกษตรอินทรีย” จังหวัดยโสธร

โดย นางบุญธิชา  ชมช่ืน นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
สํานักจัดการปฏิรูปท่ีดิน
นางจารุณี  วรรณจํารัส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดยโสธร
นายฉัตรชัย  ม่ันคง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชัยนาท

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยและอุปสรรคท่ีมีผลตอการตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากการผลิตระบบเกษตรท่ัวไป

เปนการผลิตระบบอินทรีย
2. ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาองคความรูสําหรับการทําเกษตรอินทรียท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน
3. ศึกษาวิเคราะหกิจกรรมฟารมในระบบเกษตรอินทรียท่ีกอใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดินอยางยั่งยืน

/ผลท่ีคาด...
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ไดผลการวิเคราะหกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเกษตรท่ัวไปเปนเกษตรอินทรีย

ซึ่งสามารถนําไปใชในการออกแบบกิจกรรมและแผนงานในการสนับสนุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
เปนเกษตรอินทรีย

2. ไดขอมูลเชิงประจักษดานเงื่อนไข ปจจัย ปญหาอุปสรรค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจปรับเปลี่ยน
การผลิตจากเกษตรท่ัวไปเปนเกษตรอินทรีย ซึ่งสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายในการสนับสนุนใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนเกษตรอินทรีย

3. มีตนแบบความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมของการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถใชเปน
ตัวอยางและแหลงเรียนรูสําหรับเกษตรกรอ่ืนท่ีสนใจปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนเกษตรอินทรีย

แนวคิดและขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 1) การใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน 2) ระบบ
เกษตรอินทรีย 3) ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรท่ัวไปเปนการทําเกษตรอินทรีย
4) การพัฒนาองคความรู 5) โครงการนิคมการเกษตร “เกษตรอินทรีย” จังหวัดยโสธร 6) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัยเรื่องระบบเกษตรอินทรียกับการใชประโยชนในท่ีดินอยางยั่งยืน

กรณีศึกษาโครงการนิคมการเกษตร “เกษตรอินทรีย” จังหวัดยโสธร และเกษตรกรแกนนําศูนยตนแบบการทํา
เกษตรอินทรีย จํานวน 119 คน

2. ขอบเขตเชิงเนื้อหาศึกษาเก่ียวกับปจจัยและอุปสรรคท่ีมีผลตอการตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการผลิตระบบเกษตรท่ัวไปเปนการผลิตระบบอินทรีย การวิเคราะหการพัฒนาองคความรูสําหรับการทําเกษตร
อินทรียท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน และการวิเคราะหบทบาทของกิจกรรมฟารมในระบบเกษตรอินทรีย
ท่ีกอใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดนิอยางยั่งยืน

3. ดําเนินการศึกษาวิจัยในชวง เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 รวมระยะเวลา 8 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
1. การพรรณนาหาความสัมพันธของเหตุการณ
2. การเชื่อมโยงเหตุการณ ปจจัย และเงื่อนไข
3. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหคาทางเศรษฐกิจ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน เอกสารวิชาการ คูมือ เอกสารเผยแพรของ

หนวยงานราชการ เอกสารงานวิจัย และหนังสือท่ีเก่ียวของจากแหลงตาง ๆ และขอมูลจากเว็บไซต เปนตน
2. ขอมูลปฐมภูมิ  ไดแก ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ การจัดประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมกลุมยอย เวทีสรุปบทเรียนของกลุมเกษตรกร การติดตามเยี่ยมแปลงเรียนรู
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบสอบถามท้ังแบบปลายปด (Close ended question)  และคําถามชนิดปลายเปด

(Open ended question)
2. การสังเกตและการเขารวม (Participation and observation)
3. การสนทนากลุมยอย (Group Interview หรือ Group Discussion)
4. การสนทนากลุมแบบเจาะจง (Focus Groups Discussion)
5. การสัมภาษณเดี่ยวแบบเจาะลึก (Indepth Interview)
สรุปผลการศึกษา
1. สรุปกระบวนการปรับเปลี่ยนจากการผลิตท่ัวไปเปนระบบเกษตรอินทรีย

/1) ข้ันตอน...
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1) ข้ันตอนเริ่มตนการทําเกษตรอินทรีย โดยการแบงชวงเวลาของการทําเกษตรอินทรีย
ออกเปน 4 ชวงเวลา  คือ รุนบุกเบิก (เริ่มตนป 2538 เปนตนมา) รุนท่ีสอง (เริ่มตนป 2544 เปนตนมา) รุนท่ีสาม
(เริ่มตนป 2545 เปนตนมา) และรุนท่ีสี่ (เริ่มตนป 2550 เปนตนมา) เม่ือดูประสบการณความแตกตางในแตละ
ชวงพบวาพัฒนาการการเขาสูเกษตรอินทรียมีความคลายคลึงกัน แตจะมีความแตกตางบางตามชวงเวลาการเขามา
สนับสนุนของแตละองคกร/หนวยงาน โดยมีแนวคิดหรืออุดมการณในการขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยน คือ
“อุดมการณและแนวคิดการพ่ึงตนเอง” โดยจุดเริ่มตนการทําเกษตรอินทรีย พบวาเกิดจากกระบวนการสนับสนุน
และการสรางกระบวนการคิดใหชาวบานไดทบทวนประสบการณสวนบุคคล  และการวิเคราะหปญหาของ
เกษตรกรเอง การถูกเอารัดเอาเปรียบโดยระบบทุนและผลกระทบจากนโยบายของรัฐ

2) ชวงปฏิบัติการในระยะปรับเปลี่ยน
- สรางการเรียนรูใหกับเกษตรกรโดยผานการประชุมและการอบรมอยางตอเนื่อง
- สรางกลไกการสงเสริม โดยกลุมและการแบงเปนโซน
- สรางปฏิบัติการทําเกษตรอินทรียโดยการรวมกลุมกันทําเกษตรอินทรีย การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซึ่งกันและกันท้ังเรื่องเทคนิคการทําเกษตร การคัดพันธุพืช ท้ังนี้สามารถสรุปรูปแบบกระบวนการปรับเปลี่ยนได 4
รูปแบบคือ 1) กระบวนการหักดิบคือเลิกใชสารเคมีสังเคราะหในการทําเกษตร 2) การทดลองทําโดยแบงแปลงเพ่ือ
เปรียบเทียบระหวางการทําเกษตรอินทรียกับการทําเกษตรเคมีท่ัวไป 3) การลด ละ เลิก การใชสารเคมีสังเคราะห หรือ
การทําเกษตรอินทรียแบบคอยเปนคอยไป และ 4) การใชมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) เปนกติกาปฏิบัติใหเปน
เกษตรอินทรียอยางสมบูรณ

- การมี “ชุดความรูการพ่ึงตนเอง” ความรูเหลานี้เปนความรูท่ีใหผลเชิงประจักษ โดยมีชุด
ความรูท่ีสําคัญ คือ 1) ชุดความรูเรื่องดินและการปรับปรุงบํารุงดิน 2) ความรูเก่ียวกับการปลูกขาวและการปลูก
พืชหลังนาท่ีเหมาะกับดินและสภาพพ้ืนท่ี และ 3) ความรูเรื่องพันธุพืชท้ังพันธุขาวและพันธุผัก

3) ปฏิบัติการสรางกลุมเกษตรกร มีการสรางกลไกสงเสริมโดยกระบวนการกลุม เชน การแบงโซน
พ้ืนท่ีในการสงเสริม การสนับสนุนปจจัยการผลิต การติดตามเยี่ยมเยียนถึงแปลงสมาชิก และเลือกบุคคลท่ีเปนแกนนํา
ตนแบบท่ีทําเกษตรอินทรียแลวมาเติมขอมูลการไปเขารวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการอบรมและปฏิบัติการทดลอง
โดยมีกระบวนการ คือ

- สรางการยอมรับผานความเปนบุคคลและกลุมเกษตรกร
- การยกระดับคนท่ีทําไดแลวใหเปนตนแบบหรือผูนําการปฏบิัติโดยมีกระบวนการยกยอง

กันเอง การใหรางวัล
- สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยการเติมเต็มขอมูลองคความรูใหมอยูตลอดเวลา
- สนับสนุนการจัดการตลาด สรางกลไกและเครือขายการตลาดโดยมีองคกรชาวบานเขามา

สนับสนุนเสริมการสรางชองทางการตลาด แตใหกลุมเกษตรกรจัดการตลาดกันเอง
- การสรางความรวมมือระหวางภาคีและหนวยงานตาง ๆ
- การสรางกลไกใหชาวบานสามารถปฏิบัติการในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการทําเกษตร

อินทรียในพ้ืนท่ี การสรางตนแบบท่ีมีรูปธรรมชัดเจน
4) การสรางความหลากหลายในการผลิตและการตอบสนองเศรษฐกิจของครอบครัว เพ่ือเปน

ตัวอยางและเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรในโครงการ ไดแก
- สรางความหลากหลายในระบบการทํานาอินทรีย
- สรางตลาดทางเลือกท้ังตลาดขาวอินทรีย ตลาดนัดสีเขียว เครือขายตลาดทองถ่ิน

2. ปจจัยและอุปสรรคท่ีมีผลตอการตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตระบบเกษตรท่ัวไปเปน
การผลิตระบบอินทรียจากผลการศึกษาเกษตรกรมีจํานวน 119 ราย พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกร

/แบงเปน...
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แบงเปน 5 ดานดังตอไปนี้ 1) ดานสังคม 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานตนเองและครอบครัว 4) ดานนโยบายภาครัฐ
5) ดานกายภาพ ชีวภาพและปจจัยอ่ืนๆ

3. วิเคราะหการพัฒนาองคความรูสําหรับการทําเกษตรอินทรียท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน มีองคความรู 7 ดาน คือ 1) ดานการปรับปรุงดินตามแนวทางเกษตรอินทรีย 2) ดานการอนุรักษและพัฒนา
พันธุพืช 3) ดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4) ดานความม่ันคงทางดานอาหาร 5) ดานการใชประโยชนในท่ีดิน
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 6) ดานพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 7) ดานการเลี้ยงสัตว

4. วิเคราะหบทบาทของกิจกรรมฟารมในระบบเกษตรอินทรียท่ีกอใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดิน
อยางยั่งยืนแบงออกเปน 3 มิติ ดังนี้ 1) มิติดานเศรษฐกิจระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย สามารถลดตนทุนการ
ผลิตและลดคาใชจายในครัวเรือน เพ่ิมรายได 2) มิติดานสิ่งแวดลอม ชวยปรับปรุงดินใหมีธาตุอาหารและโครงสรางท่ีดี
แกปญหาการเสื่อมสูญของพันธุพืชพ้ืนเมือง สรางความหลากหลายทางชีวภาพใหแกระบบนิเวศน 3) มิติดานสังคม
ลดการพ่ึงพาปจจัยการผลิตจากภายนอก อนุรักษระบบเกษตรกรรมและภูมิปญญาดั้งเดิม แกไขปญหาแรงงานยายถ่ิน
(สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม)

ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. ขอเสนอแนะดานสังคม มีแบบอยางการทําเกษตรอินทรียในชุมชน มีการสรางความตระหนักถึง

ประโยชนท่ีจะไดรับ มีองคกรชุมชนท่ีมีประสบการณการทําเกษตรอินทรียท่ีเขมแข็ง มีการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณในการทําการเกษตรในชุมชน มีผูนํา และมีการรวมกลุม

2. ขอเสนอแนะดานสังคม การมีแหลงรับซื้อหรือตลาดท่ีแนนอน การมีหนวยงานท่ีรับรองมาตรฐาน
ท่ีมีความนาเชื่อถือ การมีปจจัยตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน การมีรายไดทางเกษตรท่ีม่ันคง การประกันราคา และการรับ
จํานําสินคาเกษตร

3. ขอเสนอแนะดานตนเองและครอบครัวมีความขยันอดทนรักการทําเกษตรและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม มีประสบการณลมเหลวจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยว  มีความคุนเคยกับการทําการเกษตรมาตั้งแตเด็ก
มีอุปนิสัยชอบพ่ึงพาตนเองมากกวาการพ่ึงพาผูอ่ืน มีท่ีอยูอาศัยในแปลงและมีเวลาทํางานในแปลง มีสิทธิในการ
ถือครองท่ีดิน การตัดสินใจและรวมกันทํางานในแปลงเกษตรกรรม การใชทรัพยากรในแปลง เลิกคานิยมบริโภคนิยม
อดออม และไมติดอบายมุข  มีประสบการณในการทําอาชีพอ่ืนท่ียากลําบากกวาการทําการเกษตร มีแรงงานใน
ครอบครัวท่ีเพียงพอ มีการปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการทําการเกษตร และมีเงินลงทุนเพียงพอ

4. ขอเสนอแนะดานนโยบายภาครัฐ นโยบายการสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัด มีการ
ประชาสัมพันธการชี้แนะแนวทางการทําเกษตรกรรมยั่งยืน โดยใชเทคโนโลยใีหมๆ จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน
ไดรับการสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียจากองคกรทองถ่ิน ไดรับการพัฒนาดานสาธารณูปโภค นโยบายการสงเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืนระดับประเทศ

5. ขอเสนอแนะดานกายภาพ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีแหลงน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระบบการผลิต
ดินมีความอุดมสมบูรณและมีความเหมาะสมในการทําการเกษตร และสภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม

การนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชน มีตนแบบเชิงประจักษของความสําเร็จและแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้ 1) การออกแบบ/วางแผนการจัดตั้ง/ดําเนินการโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ภายใตการพัฒนา
รายพ้ืนท่ี 2) จัดทําโครงการบูรณาการในระดับตําบล/อําเภอ รวมกับภาคเอกชน 3) แนวทางในการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมการใชท่ีดินโครงการปฏิรูปท่ีดิน

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ ใหความเห็นวา การนําเสนอการศึกษาครั้งนี้สามารถนําเสนออยางเร็วๆ

ได เนื่องจากมีการนําเสนอไปครั้งท่ีแลว ซึ่งจากการพิจารณากรอบแนวคิด วัตถุประสงค สอดคลองกับการศึกษา
แลว แตอยากทราบวาคา SD ต่ํากวา 1 สูงกวา 1 หมายความวาอยางไร

/นางจารุณี…
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นางจารุณี วรรณจํารัส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ นักวิจัย อธิบายวา คา SD เปนการตอบ
แบบสอบถามของเกษตรกร ถามีคาเทากับ ศูนย แสดงวาเกษตรกรตอบไปในทิศทางเดียวกัน แตถาหางจากศูนย
แสดงวามีการตอบท่ีตางกัน

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ยิ่งคาสูงแสดงวามีการตอบท่ีแตกตางกัน ขนาดเทาไรท่ีรับได
ในการศึกษานี้

นางจารุณี วรรณจํารัส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ นักวิจัย อธิบายวา การตอบท่ีแตกตาง
กันจะมีผลทําใหคาสูงข้ึน สวนเรื่องขนาดท่ีรับไดยังไมมีการศึกษาถึงข้ันนั้น แคใหเห็นวามีความแตกตางกันเทานั้น

ประธานคณะกรรมการฯ ใหความเห็น ปฏิทินกิจกรรมฟารมการขีดเสนไมคอยสะทอนอะไร ไม
ตองขีดเลยก็ได ถาจะขีดตองใหเห็นกิจกรรมท่ีเปนกระบวนหรือข้ันตอนวาเปนอยางไรจะทําใหเปนประโยชน
มากกวา เชน การปลูกพืช ถาระบุวา พ.ค. - มิ.ย. เตรียมดิน จะทําใหเห็นวงจรมากข้ึน อยางการเลี้ยงสัตว มีชวง
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมหรือไม ในเดือน ม.ค. ถึง มี.ค. จะเปนกิจกรรมอะไร ฝากไปปรับเพ่ิมเติม

นายเอนก ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน ใหความเห็น ในลําดับของแนวคิดในเนื้อหา
ยังสลับกันอยูขอใหปรับใหถูกตอง เนื้อหาในเลมมีมาก ในสวนของการวิเคราะหท่ีระบุมี 5 ปจจัย ขอใหปรับปจจัย
ท่ีไมไดนํามาวิเคราะห เชน ปจจัยสิ่งแวดลอมไมมีเนื้อหาการวิเคราะหใหเห็นก็ใหตัดออก เอามาใสเฉพาะกรอบ
แนวคิด และหากมีเวลาศึกษาขอใหเพ่ิมในสวนของ SD หรือ เพ่ิมในภาพรวมวาปจจัยใดสําคัญท่ีสุดใน 5 ปจจัย
ซึ่งจากท่ีลองทําดูเบื้องตน ปรากฏวาปจจัยทางดานลักษณะสวนตัว ฉันทะเปนอันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม
เรียงลงมา เพ่ิมตารางข้ึนมาอีกตาราง ในสวนกิจกรรมฟารมอินทรียท่ีอานดูแลวเปนการสรุปรายบุคคลขอให
สรุปเปนภาพกิจกรรม บางกิจกรรมไมปรากฏในเนื้อหาสามารถตัดท้ิงไดถาไมไดทําการศึกษา ใหนําเนื้อหาท่ีมี
ปจจุบันปรับมาเปนกรอบแลวนํามาวิเคราะหเปนรายกิจกรรม เปนภาพสั้น ๆ ทําเปนภาพประกอบดานทายก็ได
แสดงใหเห็นภาพวาแตละกิจกรรมมีบทบาทอยางไรในภาพรวม หรือทําเปนตารางก็ได

นายวิฑูรย เรืองเลิศปญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผนดิน กรรมการตรวจผลงานวิชาการ
ใหความเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจภาครัฐเปนประเด็นท่ีนาสนใจ ระดับความสัมพันธแปลได 2 อยาง
หนึ่งคือความแปรปวนของขอมูลซึ่งหมายความวา มีคนอยูสองฝง เห็นดวยอยางมากและไมเห็นดวยอยางมาก เชน
“ไดรับการพัฒนาดานสาธารณูปโภค เชน ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา” ระดับคาความสัมพันธสูงมาก เวลาวิเคราะห
แสดงวามีบางคนท่ีไมสนใจและบางคนตองการอยางมาก ควรจะตีความอยางนั้นมากกวา เพราะฉะนั้นจะเหมารวม
วาทุกคนสนใจหมดไมถูกตอง ไมใชวาทุกคนมีความตองการท่ีจะขุดสระน้ํา มีบางคนเทานั้นท่ีตองการ แตภาพรวม
ท่ีตอบวา ไมแนใจแสดงวาคนสวนใหญคิดวาไมจําเปน ในขณะเดียวกัน ในเรื่อง”ไดรับการสนับสนุนการทําเกษตร
อินทรีย จากองคกรทองถ่ิน” ก็ถือวาตาง องคกรทองถ่ินเขาใจวาเปน อบต. สวนในเรื่อง“นโยบายการสงเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืนระดับประเทศ” ต่ํา ก็นาสนใจ ระดับจังหวัด ก็นาสนใจ แสดงวา อบต. ไมมีงบประมาณหรือ
เปลาไมทราบ ระดับประเทศก็ไปเรื่อย ๆ ไมมีผลสักเทาไร แตระดับจังหวัดท่ีมีนัยนาสนใจ แสดงวามีนัยสําคัญตอ
การทํางาน แตสรุปสุดทายในการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน การออกแบบ การวางแผน จัดทําโครงการ
บูรณาการในระดับตําบล/อําเภอ รวมกับภาคเอกชน แสดงวาการขับเคลื่อนงานกับ อบต. ไมมีผล ฉะนั้นการ
ขับเคลื่อนก็ไมจําเปนท่ีตองเปนฐานจากตําบล อําเภอ คือฐานอะไรก็ได และเห็นดวยกับการจัดลําดับความสําคัญ
ของกลุมขอมูลท้ังหมดวา ชุดไหนสําคัญ แตชุดท่ีมีผลนอยท่ีสุดคือชุดสวนตัว ท่ีการคัดเลือกคนตองมีความวิสาหะ
มานะ ถึงจะเขามาเปนเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. ได การคัดเลือกอยางนี้นาจะใชไมได ตองมีปจจัยอ่ืน ๆ ปจจัย
แวดลอมท่ีนาจะสําคัญมากกวา ในประเด็นนี้ท่ีตองเขียนวิเคราะหใหละเอียดมากข้ึน เอาความสัมพันธใสเขามาก็
เปนนัยท่ีนาจะแปลกอยาไปตัดท้ิง

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ใหความเห็น การพัฒนาองคความรูในการทํา
เกษตรอินทรีย สรุปมาไดดี ไมวาจะเปนการปรับปรุงดิน วัสดุคลุมดิน แตติดใจในเรื่องความม่ันคงทางดานอาหาร

/ไมนา...
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ไมนาจะใชองคความรู ในองคความรูท้ังหมด ไมวาจะเปนระบบอินทรีย การใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน ความม่ันคง
ทางดานอาหารนาจะอยูบนสุด และทําเปนลูกศรยอนกลับ วาเราพัฒนาสิ่งเหลานี้ไปสูความม่ันคงทางดานอาหาร
เปนความคิดเห็นสวนตัวไมทราบนักวิจัยจะคิดอยางไร

นางบุญธิชา ชมชื่น นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย กลาววา เห็นดวยกับ
ความคิดทานรองสุวรรณ จะนําไปปรับใหมีกิจกรรมหลากหลายมากข้ึน แลวสุดทายคือความม่ันคงทางดานอาหาร

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถามวา ลักษณะพลังงานทางเลือก คืออะไรขอใหอธิบายรายละเอียดเพ่ือความเขาใจ

นายฉัตรชัย ม่ันคง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ นักวิจัย พลังงานทางเลือก คือการใช
พลังงานลม ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร จะใชพลังงานลมในการวิดน้ํา

นางบุญธิชา ชมชื่น นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย กลาวเพ่ิมเติม นอกจาก
พลังงานลม ก็จะมีพลังงานชีวมวล มีการใชแกลบ ใชพืช มีการปลูกพืชปาลมน้ํามัน เพ่ือไปกลั่นเปนน้ํามัน และยังมี
ศูนยฯ ท่ีทําเรื่องพลังงานแสงอาทิตย จะมีศูนยการเรียนรู 7 องคความรู ศูนยตนแบบซึ่งมากนอยข้ึนอยูกับความถนัด
ของแกนนําของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน การนําเสนอขอมูลของเกษตรกรแกนนําอยากใหอธิบายการไดมาของขอมูลท่ีสําคัญสองสามประเด็น
เชน กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ปริมาณผลผลิต หลังทําการเกษตรบางลดลง บางเพ่ิมข้ึน ไมแนนอน แตการลดลง
จะคอนขางมาก การกลาวถึง รายไดจากภาคการเกษตร ตองใหชัดเจนไมเชนนั้นจะทําใหสับสน ตกลงรายได
ภาคการเกษตรไดพอ ๆ กับนอกภาคการเกษตรใชหรือไม

นางบุญธิชา ชมชื่น นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย อธิบาย การไดมาของขอมูล
ไดมาจากการตอบแบบสัมภาษณท่ีสัมภาษณแกนนําศูนยตนแบบ 119 ราย ในจํานวนนี้ มีคนท่ีทําเกษตรอินทรีย
มาแลว 20 ป จนถึงคนท่ีพ่ึงปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย 2 ป จึงทําใหตองไปหาความสัมพันธ รายได
จากอาชีพรอง อาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก จะตางกันมาก แมกระท่ังผลผลิตท่ีมีท้ังเพ่ิมข้ึน ลดลง และเทาเดิม
พอไปสัมภาษณอยางท่ีทานเลขาธิการ ส.ป.ก. ใหขอคิดเห็นวาข้ึนอยูกับประสบการณของผูสัมภาษณดวย  ภาคอีสาน
ฝนแลงยังไงผลผลิตลดลงอยูแลว สวนนี้มีการลงไปสัมภาษณเพ่ิมเกษตรกรเอาขอมูลนี้มาตอบ ซึ่งไมแนนอนอยูแลว
ในความเปนจริงจะตองเทียบในปเดียวกัน ในสภาพแวดลอมท่ีเหมือนกัน คําตอบท่ีไดจึงเปนขอมูลประมาณนี้
อยางไรก็ตามยังยืนยันวาจะไมแกไขขอมูลเพราะเชื่อถือในขอมูลของเกษตรกร รูวาเปนอยางนี้เพราะอะไร บางราย
ท่ีปรับเปลี่ยนแลวเพ่ิมข้ึนก็มี บางรายพ่ึงปรับเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนก็มี บางรายลดลงก็มี ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีไดจริง ๆ

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน ประเด็นของรายไดอยากใหนักวิจัยเขียนใหชัดอธิบายรายละเอียดอยางท่ีอธิบายใหฟง เพราะถาไมมี
รายละเอียดก็จะมีขอสงสัยได

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน จากท่ีคุณประกอบถาม
เรื่องรายได ผูวิจัยตอบเหมือนมีขอมูลอยูแลว ท่ีสอบถามมา 119 ราย แตละรายทํามาก่ีป หากลองนําไปหา
ความสัมพันธ จับกลุมวา ทําไป 1 ป 2 ป 3 ป หรือ 5 ป ดูวามีความตางกันหรือไม มีหรือไมมีความตางก็จะตอง
อธิบายวาเปนเพราะเหตุใด สิ่งท่ีสนใจอาจไมใชรายได แตคือเหตุผลท่ีอธิบายตรงนั้นกับคนท่ีสนใจท่ีจะมาลองทําดู
ชวงท่ีหนึ่ง ชวงท่ีสอง อาจจะนอยมาก แตพอทําไประยะหนึ่งเกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงในพ้ืนท่ีใหอุดมสมบูรณ
มากข้ึน พอถึงจุดหนึ่ง ก็อาจจะเปนท่ีนาสนใจ เสนอแคเปนมุมมองเทานั้น

นายวิฑูรย เรืองเลิศปญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผนดิน กรรมการตรวจผลงานวิชาการ ประเด็นนี้
ขอมูลท่ีไดมาไมไดนํามาใชตอ ถึงแมจะวิเคราะหลงไปอีกอาจจะพบได 2 อยาง คือ พบผลผลิตเพ่ิมจากการทํา
มาหลายป หรือพบขอมูลท่ีผันแปรไปอีก และไมนําไปสูอะไร ถาทําใหสับสนคิดวาขอตัดท้ิงเลยดีกวา ไมเชนนั้นจะทํา

/ใหเกิด...
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ใหเกิดปญหาไปเรื่อย ๆ และปญหาในขณะนี้คือไมสามารถไปแกขอมูลดิบไดแลว เพราะถาการเก็บขอมูลมีการผันแปร
หากเจอรูปแบบก็ดี ถาไมเจอก็ไมมีประโยชนท่ีจะไปเก็บ และเรื่องนี้ก็ไมใชคียหลักของงานวิจัยดวย

ประธานคณะกรรมการฯ ใหความคิดเห็น งานวิจัยชิ้นนี้ จากฐานนักวิจัยเปนผูปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ทําใหมีความเขาใจในพ้ืนท่ีท้ังบริบท ท้ังขอมูลดีอยูแลว สิ่งท่ีนํามาเปนเครื่องมือจึงมีหลากหลาย ทําใหเวลาประมวล
ออกมามีขอมูลมากเกินท่ีควรจะอยูในกรอบของการวิจัย วิธีการในการหาขอมูลไมวาจะเปนการใชแบบสอบถามท่ี
ไปถามกลุมเปาหมาย ซึ่งในท่ีนี้ยังไมเห็นผลจากกลุมเปาหมายคืออะไร มีการแสดงวิธีแตไมรูขอมูลอยูตรงไหน
ตองมีหมวดหมูของขอมูลท่ีไดมา เพราะเปนการหาขอมูลอีกแบบหนึ่งหรือสองแบบดวยซ้ํา จุดนี้ถึงบอกวาหลงอยู
ในขอมูลท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก และเครื่องมือหลายแบบท่ีออกแบบออกมา ขอมูลมากทําใหคุมไมคอยอยู จึง
ตองการใหทําตารางข้ึนมา เอาขอเสนอแนะใสเปนดาน ๆ ยกตัวอยางเชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม แลวไลยอนไป
ถึงขอมูลในแตละข้ันตอน วามีขอมูลอะไรบางและอยูในกลุมไหน เม่ือยอนไปแลวใหดูวามีขอมูลตัวไหนท่ีไมสัมพันธ
กับขอเสนอแนะหรือขอเสนอแนะไลยอนกลับไปดูวาไมมีอะไรสัมพันธกันเลยหรือขาดหายไปก็ตัดออก ขอมูลมีอยูแลว
แตจะทําใหกรอบสมบูรณ เพราะทุกอยางสัมพันธกันหมด จะทําใหเห็นขอมูลไดเร็วยิ่งข้ึน ทายท่ีสุดจะเปนตาราง
วิเคราะหก็ยังสามารถเปนได

นายวิฑูรย เรืองเลิศปญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผนดิน กรรมการตรวจผลงานวิชาการ กลาว
เพ่ิมเติมวา ขอมูลกลุมเปาหมายเปนการอธิบายเกษตรกรแตละรุนวามีปจจัยท่ีแตกตางกันมากนอยแคไหน
กลุมเปาหมายจากเกษตรกร 119 ราย นํามาจับกลุมเปนรุนท่ี 1 รุนท่ี 2 รุนท่ี 3 รุนท่ี 4 มาวิเคราะหวาแตละกลุม
มีปญหาและปจจัยเก่ียวของอยางไร ประเด็นท่ีทานประธานฯ ใหความสําคัญ คือ การขาดความเชื่อมโยงของขอมูล
จากท่ีเก็บมา 119 ราย ซึ่งขอมูลท่ีได ไมไดแยกออกมาใหเห็นชัด เปนการสรุปอยางเดียว ควรจะใหสัมพันธกัน

นายเอนก ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน ใหความเห็นวา จากท่ีทานประธานฯ กลาวถึง
การวิเคราะหขอมูล ในการทํากิจกรรมมีบทบาทท่ีสําคัญมาก ตัวอยางเชน ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางท่ี 2
กิจกรรมการผลิต และการใชประโยชนท่ีดินในระบบเกษตรอินทรีย กิจกรรมหลักคือการทํานา จากการศึกษา
เกษตรกรจํานวน 117 ราย จะเห็นวามีตัวเลขท่ีสูงมาก ถาจะอธิบายบทบาทเชิงปริมาณกอน แลวอธิบายเชิง
คุณภาพ ใหเห็นวามีการทํากิจกรรมท้ังปเพ่ือใหเห็นถึงความยั่งยืน ซึ่งมีอยูแลวในตาราง นําเอากิจกรรมซึ่งมีอยู 6
กิจกรรม แยกออกมา ในสวนของเกษตรกรรมแบบผสมผสานท่ีมีอยูในแบบสอบถาม แตการอธิบายเชิงคุณภาพ
กลับไมปรากฏใหเห็น รูปแบบมีแตไมปรากฏเนื้อหา

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ใหความคิดวา งานวิจัย
เลมนี้เห็นดวยกับทุกทานวาเนื้อหามีจํานวนมาก และประเด็นท่ีถามเรื่องของตารางรายไดเหมือนท่ีทางคุณประกอบ
ถาม จะมีความเห็นเหมือนคุณวิทูรย ไมไดบอกใหนํามาลงในผลงานวิจัย แตใหกลับไปลองวิเคราะหดูวาเห็นอะไร
หรือเปลา ถาไมเห็นก็ไมตองนํามาใสใหเปนประเด็น แตในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ ในทุกกิจกรรมจะบอกวา
เม่ือทําแลวจะมีสงผลใหมีการลดตนทุน สามารถทําใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน แตไมมีอะไรท่ีมาเปน
ขอมูลเชิงประจักษท่ีจะสามารถบอกได ถามีขอมูลอยูก็นําออกมาใชในเรื่องของลดตนทุนหรือมีรูปแบบไหนท่ี
สะทอน วารายไดเพ่ิมข้ึนจากการท่ีตนทุนต่ําลงไหม ตองการใหนําสิ่งท่ีมีอยูมาเติมใหเห็นเปนขอมูลเชิงประจักษชัด
มากข้ึน อีกสวนท่ีเห็นอยูในเลมในเรื่องขององคความรู มีการวิเคราะหใหเห็นภาพวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
คอนขางชัดเจนในเชิงของกระบวนการ มีการวิเคราะหองคความรูวามีผลทําใหการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนได
อยางไร มีการทํากิจกรรมหลากหลาย ควรนําไปปดทายเพ่ือบอกใหรูวา ถากระบวนการอยางนี้ มีการปรับเปลี่ยน
อยางนี้ มีองคความรูอยางนี้เกิดข้ึน มีการปฏิบัติแบบนี้ในพ้ืนท่ี สิ่งท่ีสะทอนคืออะไร และสามารถจะตอบคําถามได
ท้ังหมด สวนท่ีจะนํามาเปนขอเสนอแนะเห็นดวยกับทานประธานฯ และทานรองสุวรรณ วาใหปรับในเรื่ององค
ความรู ซึ่งจริงๆ ความม่ันคงทางดานอาหารก็เปนองคความรูอยางหนึ่ง แตในท่ีนี้ควรจะเปนเรื่องของกิจกรรมท่ีตอง
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บอกใหชัดข้ึน ตองมีความหลากหลาย และรูปแบบท่ีนําเสนอไมใชทําเชิงเดี่ยว และจะสะทอนประโยชนท่ีเกิดข้ึน
ครอบคลุมในเชิงของความยั่งยืนมากข้ึน

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา ผลงานชิ้นนี้เปนผลงานท่ีดีมาก จากขอมูลท่ีนําเสนอเห็น
ชัดเจน ตอบไดหลายเรื่อง แตท่ีกําลังแนะนําจะเปนในเรื่องของกระบวนการและวิธีการเขียนดวย เพ่ือปด
จุดบกพรองเวลาท่ีจะนําไปเสนอ ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะตองนําไปเสนอคณะกรรมการวิชาการซึ่งเปนบุคคลภายนอก
ส.ป.ก. จะไดแสดงใหเห็นถึงการตรวจสอบกันอยางจริงจัง และทําใหรูปแบบ กระบวนงานวิจัยไดถูกดึงมาตีเปน
กรอบสําหรับการนําเสนอ สิ่งท่ีเราวิจัย ไมใชแนะนําอะไรไปแลวเปนขอมูลท่ีไมไดไปศึกษาตอหรือไมใชประเด็น
หลักของงานวิจัยแลวก็จะตัดท้ิง ซึ่งบางครั้งสิ่งท่ีตัดท้ิงอาจจะเปนเรื่องดีเสียอีก ดังนั้นจึงตองมีการตรวจสอบขอมูล
อีกครั้งหนึ่งในการจะตีกรอบ เนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก ถาไมไลโดยวิธีใสในตารางจะทําใหไมเห็นวาขอมูลใน
แตละข้ันแตละตอนมีอะไรขาดไปหรือมีอะไรเกินไป ท่ีขาดก็ไมใชไมมี แตเห็นวาไมจําเปนก็เลยไมนํามาใส เสร็จแลว
ก็ไมมีอะไรรองรับวาทําไมถึงมีขอเสนอตัวนี้เกิดข้ึน ในเชิงการนําเสนอถือวาผาน แตขอใหปรับปรุงในกรอบแนวคิด
ใหเห็นชัดถึงความเชื่อมโยง เห็นขอมูลกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ไปถึงสิ่งท่ีคาดหวัง เพียงแตรายละเอียดท่ีมี
มากเทานั้นเองท่ีเปนหวง ตองตรวจกันอยางรอบคอบ โดยมอบหมายให ผอ. กวด. และ ผอ. กคร. อานตรวจทาน
ใหอีกครั้ง

นางจารุณี วรรณจํารัส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ นักวิจัย กลาววา มองวางานวิจัยชิ้นนี้
เปนศิลปะของคนทํางาน เปนการทํางานในภาคสนาม อาจจะไมมีความรูในเรื่องงานวิจัย แตก็เกิดจากการทํางาน
ของหลาย ๆ คนในจังหวัด มากกวาคนสวนกลางท่ีลงไปทํา จึงทําใหงานมีความละเอียด และภูมิใจกับงานวิจัยชิ้นนี้มาก

ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม ถึงไดชมวาผลงานชิ้นนี้เปนผลงานท่ีดี ทายท่ีสุดท่ีเสนอแนะ
แคตองการใหผูเก่ียวของไดเรียนรูใหเยอะข้ึน เนื้อหาแนนมากทุกคนยอมรับในสวนนี้ แตแนนจนปริ คือพยายามใส
ทุกอยางท่ีไดไปศึกษาวิจัยมา ซึ่งบางเรื่องเปนสิ่งท่ีปลีกยอยลงไป บางท่ีก็ตองแยกออกไปกอน ซึ่งในสวนนี้สําหรับ
นักวิจัยสามารถท่ีจะใชไปคิดตอวาควรจะไปศึกษาเรื่องนี้เพ่ิมเติมอีกหรือไม เพ่ือท่ีจะไดองคความรูท่ีเก่ียวของท่ีมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ยกอยางเชน เรื่องการลดตนทุนสามารถนําไปเปนหัวขอใหญอีกหัวขอหนึ่งได คือจะลด
ตนทุนอยางไรในระบบเกษตรอินทรีย หรือจะศึกษาในเรื่องความม่ันคงในอาหาร ซึ่งมีอีกมากมายท่ีสามารถไป
ทํางานวิจัยได

นายชัยฤทธิ์ บัวทอง ท่ีปรึกษา ส.ป.ก. กรรมการตรวจผลงานวิชาการ แสดงความคิดเห็นวา
การศึกษาชิ้นนี้ไดเริ่มทําการศึกษากับคุณบุญธิชา ตั้งแต ส.ป.ก. ยังไมมีอะไรเลย ซึ่ง ณ วันนี้ ส.ป.ก. เปนหนวยงาน
เดียวในหนวยงานราชการไทยท่ีทําเกษตรอินทรียเปนมาตรฐานสากล กระทรวงพาณิชยอาจจะมาตอยอดในหลาย
พ้ืนท่ี แตไมเกินไปท่ีจะบอกวา ส.ป.ก. เปนหนวยงานเดียวในประเทศไทยท่ีทําเรื่องนี้ได ครั้งหนึ่งเกษตรกรจังหวัด
ยโสธรไปกลาวบนเวทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “ไมแปลกใจเลยท่ีนโยบายของรัฐท่ีทําใหเกษตรอินทรีย
ลมเหลว แตมีหนวยงานหนึ่งท่ีทําไดจริง เพราะเปนหนวยงานนี้ไมไดรับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมการเกษตร
ในการพัฒนาการเกษตร หนวยงานนี้คือ ส.ป.ก. ซึ่งสามารถทําได” งานวิจัยนี้เริ่มทําตั้งแตป 2549 คุณบุญธิชา
เปนผูจับเรื่องนี้ข้ึนมา มอบหมายใหคุณจารุณีลงพ้ืนท่ี เดิมไมเต็มใจรองไหทุกวัน แตทุกวันนี้ภูมิใจมาก สามารถบอก
ไดวานอกจากคุณบุญธิชา แลวยังมีคุณจารุณีท่ีเขาใจเรื่องนี้อยางลึกซึ้งจริง ๆ อีกคนคือคุณฉัตรชัย วันแรกท่ีบรรจุ
ใหเขาไปอยูในพ้ืนท่ี และมีอีกคนท่ีบอกวา “ชวนคนเปนคอมมิวนิสตงายกวาชวนคนทําเกษตรอินทรีย” และคน ๆ นั้น
เปนแกนนําท่ีทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จข้ึนมาไดท่ีใครยกยองวาดีมาก คือพอบุญสง มาตรขาว ถาไมมีพอ
บุญสง โครงการนี้จะเกิดไมได แกทุมเททํางานพรอมเพ่ือน ๆ หลายคน เปนแกนนําเกษตรกรเครือขายทางเลือก
ภาคอีสาน และมีหนวยงานเอกชนเปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไรท่ีมีใจรักในการทํางานตรงนี้ ซึ่งหากจะพ่ึงพารัฐฯ
ไมมีทางสําเร็จได และยังมีเครือขายเกษตรกรทางเลือกชมรมรักษธรรมชาตินาโส มีมูลนิธิสายใยแผนดิน ณ วันนี้
ถือวา ส.ป.ก. มีคนทํางานไดดีและสมบูรณท่ีสุดแลว
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการใหขอเสนอแนะ และมอบหมายให ผอ. กวด. และ
ผอ. กคร. อานตรวจทานใหอีกครั้ง

(2) แนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย
สําหรับกิจการท่ีเปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

โดย นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารกองทุน

วัตถุประสงคการศึกษา
เพ่ือเสนอแนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดิน หรือ อสังหาริมทรัพยสําหรับ

กิจการอ่ืนท่ีเปนการสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ เปนการศึกษาจากเอกสารโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีระหวางองคกรซึ่งมีกิจกรรมเดียวกัน หรือ
คลายคลึงกัน

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษา ประเภทกิจการ และการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินจากเอกสารโดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมธนารักษ และการรถไฟ
แหงประเทศไทย

ผลการศึกษา
1. การคิดคาตอบแทนในการใชท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการท่ีเปนการสนับสนุนหรือ

เก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม มีการกําหนดประเภทกิจการท่ีเปนไปตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และประกาศสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และใหคิดคาตอบแทนโดยการคิดคาเชา
ในอัตรารอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ ในแปลงท่ีดิน กรณีไมมีราคาประเมินกรมธนารักษ ก็ใหคํานวณ
จากราคาประเมินกรมธนารักษแปลงท่ีใกลท่ีสุด

2. การคิดคาเชา หรือคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย เปน
การคิดในภาพกวางมิไดกําหนดเฉพาะเจาะจงเปนกิจการท่ีแนชัด

3. กรมธนารักษท่ีมีการคิดคาตอบแทนในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทกิจการท่ีมีการกําหนดไว
โดยอิงกับผลการประเมินราคาท่ีดิน

4. การคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินของกรมธนารักษ สามารถนํามาปรับใชให
สอดคลองเหมาะสมกับการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการอ่ืนท่ีเปนการ
สนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

แนวทางการคิดคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการอ่ืนท่ี
เปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมการ

1. การคิดคาตอบแทนในการใชท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการท่ีเปนการสนับสนุนกับ
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

1) ประเภทท่ี ๑- ๔ ใหคิดคาตอบแทนโดยการคิดคาเชาในอัตรารอยละ 3 ของราคาประเมิน
กรมธนารักษ ในแปลงท่ีดิน กรณีไมมีราคาประเมินกรมธนารักษ ก็ใหคํานวณจากราคาประเมินกรมธนารักษแปลง
ท่ีใกลท่ีสุด

2) ประเภทท่ี ๕ กิจการท่ีเปนการบริการหรือเก่ียวของกับความเปนอยูของเกษตรกรในดาน
เศรษฐกิจและสังคมในเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน /- พ้ืนท่ี...
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- พ้ืนท่ีเปนเขตชุมชน กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินในราคาท่ี
สูงกวา ระหวางรอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ กับ คาตอบแทนจากตัวอาคาร 4 บาท/ตรม./เดือน
และนอกตัวอาคาร 0.50 บาท/ตรว./เดือน

- พ้ืนท่ีเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานธรรมชาติ-พลังงานลมเพ่ือใชในการติดตั้ง
เสาท่ีติดตั้งกังหันลมและอุปกรณ เสาติดตั้งอุปกรณสายสงไฟฟา กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนจากอัตราเฉลี่ย
ระหวางรอยละ 3 ของกําไรสุทธิของกิจการกับ 2 เทาของราคาประเมินท่ีดินกรมธนารักษ และปรับอัตรา
คาตอบแทนทุกๆ 5 ป

- พ้ืนท่ีเพ่ือรับ-สงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับเสาติดตั้งเครื่องรับ-สงสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณหรือสถานีรับสงสัญญาณโทรศัพทระบบตาง ๆ กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนการใช
ประโยชนในท่ีดินในราคาท่ีสูงกวา ระหวางรอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ กับ คาตอบแทนจากตัวเนื้อท่ี
ไมเกิน 6 ตรว. เหมาจาย 2,400 บาท/เดือน เนื้อท่ีเกินกวา 6 ตรว. ใหคิดเพ่ิม ตรว.ละ 410 บาท/เดือน

2. การคิดคาตอบแทนในการใชท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหหมายถึง กิจการแปรรูปผลิตผลเกษตรกรรม ซึ่งใช
ผลผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินเปนหลัก กําหนดใหคิดอัตราคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินในราคาท่ี
สูงกวา ระหวางรอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ กับ คาตอบแทนจากตัวอาคาร 6 บาท/ตรม./เดือน
นอกตัวอาคาร 1 บาท/ตรว./เดือน

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
นางสาวพิมพพรรณ อนันตเสรี ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทรัพยสินและผลประโยชน

กองทุน กรรมการตรวจผลการวิชาการ กลาววา จากการท่ีเปนท่ีปรึกษา ไดอานผลงานชิ้นนี้ ในดานระเบียบ
หลักเกณฑฯโดยไดแนะนํานักวิจัยใหนําไปแกไข ในสวนท่ีเปนเทคนิคการวิจัยขอฟงความคิดเห็นในท่ีประชุม

นายวิโรจน ปญญาวชิร นายชางสํารวจอาวุโส ผูแทนผูอํานวยการสํานักจัดการแผนท่ีและสารบบ
สอบถาม ลักษณะการประเมินของกรมธนารักษโดยท่ัว ๆ ไปท่ีไมไดอยูในท่ีชุมชนจะประเมินเปนโซนใชหรือไม
การประเมินเปนโซนจะเปนการประเมินพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมใชพ้ืนท่ีท่ีเปนเมืองอุตสาหกรรม (Industry Benchmarking)
พ้ืนท่ีท่ีศึกษาอยู การคิดอัตรารอยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ นํามาเปรียบเทียบอยางไร

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง จากการแปล
Industry Benchmarking อานตามคํานิยามก็ไมมีความชํานาญเหมือนกัน การคิดอัตรารอยละ 3 ของราคา
ประเมินกรมธนารักษ เปนการเปรียบเทียบกับองคกรท่ีมีความสัมพันธลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการรถไฟ ธนารักษ
ก็เปนหนวยราชการท่ีเหมือนกับ ส.ป.ก. มีการอนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินเหมือนกัน และท่ีสําคัญมีหลักเกณฑ
การคิดคาตอบแทน ประเด็นท่ีถามวาราคา 3% กับกรมธนารักษ ถาเทียบกัน ธนารักษราคาจะสูงกวา แตมองวาท่ี
ปรับเพียงกิจการประเภทท่ี 1 ถึง 4 เทานั้น สําหรับกิจการท่ีสนับสนุนในเชิงเกษตรกรรมก็ไมไดปรับ ถามวา
สามารถเก็บไดหรือไม จากตัวเลขเฉลี่ยท่ีเก็บมาจากป 2554 ถึง 2556 รายไดเก็บไดหมด แตกิจการท่ีเห็นไดชัด
คือ กิจการท่ี 5 เพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัว ซึ่งก็ชี้ใหเห็นวา มีการขออนุญาตใชท่ีดินเพ่ือกิจการประเภทท่ี 1.5 มากข้ึน
จึงมองวาควรมีการกําหนดคาตอบแทน ถามวา 3% มาจากไหน เปนการใชอางอิงกับการเก็บคาเชาแปลง
เกษตรกรรมท่ีเก็บอยู สาเหตุท่ีอางอิงกับธนารักษเนื่องจากหากคิดอัตราใหมและนําไปเสนอ คปก. เปนไปไดยากท่ีจะ
อนุมัติ แตหากใชอัตราเดียวกันซึ่งมาตรฐานเปนสากลท่ีมีการยอมรับ มีโอกาสท่ีจะไดรับการอนุมัติ และไมไดเปน
ปญหาอุปสรรคแตอยางใดจึงไดนําเสนออัตรานี้

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม ขอแสดงความคิดเห็น ความรูสึกของ
ชาวบานท่ีมอง ระหวางท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีดินการรถไฟ ท่ีดินราชพัสดุหรือท่ีดินธนารักษ ท่ีดิน ส.ป.ก. เปนไปตามกฎหมาย
แตในความรูสึกท่ีดินนีเ้ปนของตนเอง แตถาเปนท่ีดินของธนารักษยอมรับไดวาเปนท่ีของรฐั ท่ีดิน ส.ป.ก. ไดมาฟรี

/จากปาไม...
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จากปาไม จากท่ีราชพัสดุ จากท่ีสาธารณประโยชน อยู ๆ จะไปคิดคาเชารับไมไดในความรูสึกท่ีสอบถามชาวบานมา
แตถาซื้อมา ไดมาโดยมีคาตอบแทนกับกรมปา แลวมาเก็บคาเชาชาวบานรับได สําหรับกิจการเก่ียวเนื่องท่ีอ่ืนจะ
มองเพ่ือธุรกิจ เพ่ืออยูอาศัย เพ่ืออุตสาหกรรม แตท่ีดินในภาพใหญของ ส.ป.ก. คือท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไมไดบอก
วาท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม ท่ีดินเพ่ือการพาณิชย ท่ีมีอยูในครอบครองท้ังหมด อยางท่ีชุมชนเม่ืออยูไปนาน ๆ เขา
การพาณิชยขยายเขามาในเขตปฏิรูปท่ีดิน ถาเปนท่ีเชิงพาณิชยแนนอน กรมปาไม กรมธนารักษก็ยกให ส.ป.ก. อยู
ไปนานๆ ชาวบานก็คิดวาเปนท่ีของชาวบาน หากคิดรอยละ 3 ตามอัตราราคาประเมินของกรมธนารักษ ราคาเปน
ราคาตอหนวยสวนแรกอาจจะ 15,000 บาท 40 เมตรท่ีหลังเหลือ 5,000 บาท เหลือ 3,000 บาท ถาเปน
อัตราท่ีกําหนดข้ึนมาเองก็หนักใจ สุดทายจะทําอยางไรก็แลวแต ก็ตองกลับไปอิงกับหนวยงานท่ีมีอยูคือรอยละ 3

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน ขอสอบถามนักวิจัย ในกรณีกิจการเก่ียวเนื่องในเรื่องของพลังงานลม ซึ่งในการติดตั้งเสาปกเปนตน ๆ
เวลาคิดคาเชาคิดอยางไร แลวไดลองศึกษาดูหรือไมวา สิ่งท่ีบริษัทมาตั้งโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานลมซึ่งเคย
สอบถามมีการลงทุนเปนระดับพันลาน ไมแนใจวาเคยเก็บขอมูลมาวิเคราะหวิจัยหรือไม หรือตอไปในอนาคตมอง
วาโซลาเซลก็เปนสิ่งสําคัญท่ีจะเขามาในเขตพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ถาเลือกพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมกับการเกษตรก็สามารถทํา
กิจการนี้ได เพราะฉะนั้นจะมีปจจัยในหลาย ๆ เรื่อง เชนวาผลผลิตท่ีไดจากในพ้ืนท่ีอาจจะเปนราคาประเมินในการ
คิดคาเชาได

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม ตอเนื่องจากคุณประกอบ พ้ืนท่ีในเขต
ปฏิรูปท่ีดินท่ีมีธุรกิจเขามาดําเนินการ ไมใชอยู ๆ จะเขามา การท่ีชาวบานสละสิทธิหรืออุทิศ จริง ๆ มีการจาย
คาตอบแทนกับชาวบาน เพราะการเขามาขอใชท่ีดิน ส.ป.ก. ชาวบานเปนผูนําชี้ โดยบริษัทฯ มีหนาท่ีตกลงกับ
ชาวบาน ในความรูสึกของบริษัทฯ ส.ป.ก. ไมไดชวยอะไรเลย หลังจากจายคาตอบแทนใหชาวบานแลว ยังตองมา
จายเชาใหส.ป.ก. อีกครั้งหนึ่ง ตางกันตรงท่ีราชพัสดุ ท่ีการรถไฟท่ีจะมีการจายตรงกับรัฐท่ีเดียว

ประธานคณะกรรมการฯ เห็นวา ผลงานนี้ไมถือเปนงานวิจัย เหมือนเปนการศึกษาวิเคราะห
ธรรมดาคือถาหากดูจากหัวขอกับวัตถุประสงค ในหัวขอแนวทางการคิดคาตอบแทนตองมีฐานของทฤษฎีท่ีบอกวา
ใชทฤษฏีตัวไหนมาโยงยึด แตตอนนี้เปนเพียงแตไปเอาขอมูลของกรมนั้น หนวยงานนี้ มีการคิดอยางโนนอยางนี้
เปนการรวบรวมขอมูล มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับของ ส.ป.ก. ยังไมมีการโยงยึด เหมือนกับท่ีจางอาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาศึกษา ก็ตองมีหลักยึดวาดูจากมูลคาหรือดูจากอะไร ท่ีจะเปนทฤษฎีท่ีเราตองนํามาถึง
จะเปนรูปแบบของงานวิจัย สมมติวาทําไมธนารักษถึงเก็บคาเชาเทานี้จะตองมีฐานคิดอีกวาฐานดูจากอะไรแตใน
งานนี้ยังไมมีไปถึงจุดนั้น ในฐานะนักวิจัยดูแลวไมใชงานวิจัย เปนแคการรวบรวมขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบเทา
นั้นเอง

นายเอนก ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน ขอเพ่ิมเติม ถามีทฤษฎีแนวคิดประกอบวาใน
แตละหนวยงานมีวิธีคิด ฐานคิดอยางไร อาจจะมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติม มีการเปรียบเทียบฐานกับ
กรมธนารักษวาเปนอยางนี้ การรถไฟเปนอยางนี้ ใชทฤษฎีนี้ ส.ป.ก. นาจะนําแนวทฤษฎีนี้มาศึกษา คิดวานาจะ
เพ่ิมเติมในสวนนี้ได

ประธานคณะกรรมการฯ กลาวเพ่ิมเติม เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเอกสาร ยังไมถึงข้ัน
ตองไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี ใชเวลาไมนานเทาไร แตตอนนี้ยังไมเห็นการเขียนท่ีมีลักษณะเปนงานวิจัย ถางานวิจัยตอง
ไปคนทฤษฎีตองไปโยงวาทําไมธนารักษถึงคิดเทานี้ ใชหลักอะไรในการคิด มีฐานคิดอยางไร สวนนี้เปนสาระสําคัญ
ของงานวิจัย ขอใหนําไปปรับปรุงใหม เพ่ิมเติมในเรื่องทฤษฎี ฐานท่ีใชสําหรับการนํามาวิเคราะหการคิด
คาตอบแทนของหนวยงานตาง ๆ แลวถึงโยงมาเปนของ ส.ป.ก. ในทายท่ีสุด
มติท่ีประชุม นําไปปรับปรุงแลวนํามาเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง มอบ ผอ. กวด. เปนผูตรวจผลงานวิชาการฯ

/(3) การพัฒนา...
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(3) การพัฒนาระบบงานขอมูลสินเช่ือเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
โดย นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ

สํานักบริหารกองทุน
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. กําหนดปญหาของระบบงานขอมูลสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
2. กําหนดความตองการ (Requirement) ของการพัฒนาระบบงานขอมูลสินเชื่อเงินกองทุน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
3. ออกแบบขอมูล (Data Dictionary Design) สําหรับการพัฒนาระบบงานขอมูลสินเชื่อเงินกองทุน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
วิธีการศึกษา
1. ใชทฤษฏีการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ ระยะท่ี

1 การวางแผน ระยะท่ี 2 การวิเคราะห และระยะท่ี 3 การออกแบบ
2. ศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานสินเชื่อ จากขอมูลทางอินเตอรเน็ต หนังสือ

ทางวิชาการ บทความ รายงานประจําป วิทยานิพนธ รายงานวิจัย ระเบียบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และคูมือใน
การปฏิบัติงานสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา

3. เก็บขอมูลปญหาและความตองการโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูท่ีเก่ียวของท้ังในระดับ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในการดําเนินงานสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือนํามา
วิเคราะหเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการศึกษา กําหนดเปนความตองการ (Requirement Analysis) ของการ
พัฒนาระบบงานขอมูล และการออกแบบขอมูล (Data Dictionary Design)

กรอบแนวคิดในการศึกษา
เปาหมายในการศึกษา คือ การศึกษาปญหาและความตองการของผูใชโปรแกรมงานขอมูลสินเชื่อ

เงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเดิม เพ่ือนํามาวิเคราะหกําหนดความตองการ (Requirement
Analysis) ของการพัฒนาระบบงานขอมูลและการออกแบบขอมูล (Data Dictionary Design) สินเชื่อเงินกองทุน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยผูศึกษาไดนําข้ันตอนการดําเนินงานสินเชื่อของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม รวม 13 ข้ันตอน มาปรับปรุงใหมีความครบถวนตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย คือ สามารถ
จัดเก็บหนี้คืนไดครบถวนตามสัญญา เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา สําหรับการพัฒนาระบบงานขอมูล
สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดังนี้ 1) การกําหนดแผนสินเชื่อ ๒) การโอนเงินตามแผนสินเชื่อ
3) การรับคําขอกูยืม ๔) การวิเคราะหคําขอกูยืม 5) การอนุมัติ 6) การจัดทําสัญญา / การจายเงินกู 7) การติดตาม
การใชเงินกู ๘) การแจงหนี้ลวงหนา 9) การจัดเก็บหนี้ 10) การเตือนหนี้ ๑๑) การใชมาตรการแกไขหนี้ท่ีมีปญหา
ไดแก มาตรการชวยเหลือตามระเบียบมาตรการดานกฎหมาย ๑๒) การติดตามจัดเก็บหนี้ท่ีมีปญหา ๑๓) การปดสัญญากูยืม

ผลการศึกษา
๑. ปญหาระบบงานขอมูลสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

1) ขอมูลระบบงานสินเชื่ออยูแบบกระจัดกระจาย มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย
บางสวนมีการบันทึกจัดเก็บขอมูลไวเปนระบบฐานขอมูล บางสวนมีการจัดทําขอมูลไวในรูปแบบไฟล Excel หรือ
กระดาษเอกสาร

2) โปรแกรมระบบขอมูลสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเดิม ไมสามารถ
รองรับการดําเนินงานสินเชื่อไดครบถวนทุกข้ันตอน เชน การกําหนดแผน การรับคําขอ การวิเคราะหคําขอการอนุมัติคําขอ
การติดตามการใชเงินกู การแจงหนี้ลวงหนา การเตือนหนี้ รวมท้ังการเตือนภัยในการแกไขปญหาหนี้โดยการใชมาตรการ
ปรับโครงสรางหนี้ มาตรการดานกฎหมายจนนําไปสูการปดสัญญา

/3) โปรแกรม...
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3) โปรแกรมระบบขอมูลสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเดิม ขาดระบบ
การปองกันเพ่ือรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของขอมูล ทําใหเกิดปญหาความคลาดเคลื่อนของขอมูลทุก
ครั้งท่ีมีการประมวลผลใหม ขอมูลขาดความนาเชื่อถือ

4) โปรแกรมขอมูลสินเชื่อท่ีใชในปจจุบันยังมีความผิดพลาดและยังไมไดรับการแกไข เชน
โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ย โปรแกรมบันทึกการผอนผัน การขยายระยะเวลา

5) โปรแกรมขอมูลสินเชื่อท่ีใชในปจจุบัน ไมสามารถสนองตอบ ดานการลดระยะเวลาในการ
บันทึกขอมูลและการประมวลผลขอมูล การลดข้ันตอนการบันทึกขอมูลท่ีซ้ําซอน การสั่งพิมพรายงานท่ีสะดวกรวดเร็ว
โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเครื่องพรินเตอร การจัดเก็บไฟลรายงานในรูปแบบไฟล Excel โดยไมตองทําการแปลงไฟล
การเรียกดูขอมูลท่ีงายและสะดวกรวดเร็ว การประมวลผล ณ ว/ด/ป ท่ีตองการ การสั่งประมวลผลทุกจังหวัดในคราวเดียว

6) ขอมูลสินเชื่อไมทันสมัย ไมอํานวยประโยชนตอ การควบคุม กํากับ ดูแลและแกไขปญหา
ไดทันเหตุการณ ของการดําเนินงานสินเชื่อ

๒. ความตองการระบบงานขอมูลสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
๑) ตองการระบบงานขอมูลสินเชื่อท่ีมีฐานขอมูลรองรับการดําเนินงานสินเชื่อทุกข้ันตอน
2) มีโปรแกรมรองรับการบันทึก ปรับปรุงแกไข การเรียกดู หรือคนหาท่ีไมซ้ําซอนงายและสะดวก

ตอผูใช
3) มีโปรแกรมประมวลผลท่ีสามารถเลือกวิธีประมวลผลท้ังแบบ ณ สิ้นเดือน ณ สิ้นปงบประมาณ

และเพ่ิมเติม ณ ว/ด/ป ท่ีตองการ โดยประมวลผลเฉพาะขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ เพ่ิมเติมจากการ
ประมวลครั้งท่ีผานมา เพ่ือใชเวลาในการประมวลผลนอยท่ีสุด

4) มีโปรแกรมพิมพแบบฟอรมตางๆท่ีใชในการดําเนินงานสินเชื่อออกจากระบบเพ่ือใชเปน
มาตรฐานเดียวกัน

5) มีการจัดทําคูมือการติดตั้งโปรแกรม และการใชงานท่ีผูใชสามารถดําเนินการดวยตนเองได
โดยงาย และสะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน

6) มีการกําหนดสิทธิในการใชระบบขอมูลเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล
7) มีระบบตรวจสอบปองกันความผิดพลาด และความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล
8) มีระบบการปองกันการบันทึกเปลี่ยนแปลงขอมูลยอนหลังท่ีมีผลกระทบตอเสถียรภาพของขอมูล
9) มีการออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมในลักษณะเปดชองทางไวสําหรับรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
10) รายงานตางๆ ใหสามารถสั่งพิมพออกจากระบบไดโดยไมมีขอจํากัดเก่ียวกับเครื่อง

พรินเตอร ไมตองแปลงไฟลใดๆท้ังสิ้น สามารถเลือกจัดเก็บรายงานเปนไฟล Excel ได และสามารถสรุปรายงาน
ตาง ๆ ในรูปแบบของกราฟประเภทตางๆ เชน กราฟแทง กราฟวงกลม กราฟเชิงเสน

๓. การออกแบบระบบงานขอมูลสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผลการออกแบบ
ขอมูล (Data Dictionary Design) รวมท้ังสิ้น ๓๙ ไฟล เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานสินเชื่อ ดังนี้

๑) ขอมูลพ้ืนฐานซึ่งไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงและสามารถนําไปใชประโยชนในการลดความ
ผิดพลาดและลดระยะเวลาในการบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของของระบบงานสินเชื่อไดท้ังหมด รวมท้ังสิ้น ๑๕ ไฟล
ไดแก ขอมูลจังหวัด ขอมูลอําเภอ ขอมูลตําบล ขอมูลประเภทแผนสินเชื่อ ขอมูลวัตถุประสงคการกูยืม (ตามระเบียบ)
ขอมูลผูมีสทิธิกูยืม (ตามระเบียบ) ขอมูลหลักประกันการกูยืม (ตามระเบียบ) ขอมูลระยะเวลาเงินกู (ตามระเบียบ)
ขอมูลผูอนุมัติ (ตามระเบียบ) ขอมูลประเภทท่ีดิน ขอมูลประเภทหนังสือสําคัญท่ีดิน ขอมูลสถานะถือครองท่ีดิน
ขอมูลประเภทเงื่อนไขปรับโครงสรางหนี้ ขอมูลมาตรการดานกฎหมาย และขอมูลวิธีการปรับแผน (เพ่ิม /ลด)

/2) ขอมูล...
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๒) ขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานในข้ันตอนการจัดทําแผนสินเชื่อ การโอนเงินตามแผนสินเชื่อ
รวม ๓ ไฟล ไดแก ขอมูลแผนสินเชื่อ ขอมูลอนุมัติปรับแผนสินเชื่อ ขอมูลรับโอนเงินตามแผนสินเชื่อ

๓) ขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานในข้ันตอนการรับคําขอกูยืม การวิเคราะห การอนุมัติ การจัดทํา
สัญญา รวม ๙ ไฟล ไดแก ขอมูลโครงการหลัก (ท่ีขอกูยืม) ขอมูลโครงการท่ีกูยืม ขอมูลสถานะสัญญา ขอมูลสมาชิก
พรอมขอมูลแปลงท่ีดินท่ีทําประโยชน ขอมูลคําขอกูยืม ขอมูลอนุมัติคําขอกูยืม ขอมูลสัญญากูยืม ขอมูลกําหนด
ชําระคืนเงินกูตามสัญญา

๔) ขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานในข้ันตอนการติดตามการใชเงินกู การแจงหนี้ลวงหนา การจัดเก็บหนี้
การเตือนหนี้ รวม ๕ ไฟล ไดแก ขอมูลผลการติดตามการใชเงินกู ขอมูลใบแจงหนี้ลวงหนา 30 วันกอนครบกําหนด
ชําระ (ตามระเบียบ) ขอมูลใบสําคัญแสดงการจายเงินกู ขอมูลใบเสร็จรับชําระหนี้เงินกูยืม ขอมูลใบเตือนหนี้

๕) ขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานในข้ันตอนการใชมาตรการชวยเหลือตามระเบียบเพ่ือแกไขหนี้ท่ีมี
ปญหา รวม ๒ ไฟล ไดแก ขอมูลคํารองขอปรับโครงสรางหนี้ ขอมูลอนมัุติคํารองปรับโครงสรางหนี้

๖) ขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานในข้ันตอนการใชมาตรการดานกฎหมายกับหนี้ท่ีมีปญหา รวม ๕ ไฟล
ไดแก ขอมูลรับสภาพหนี้ ขอมูลรับสภาพความผิด ขอมูลการสงฟอง ขอมูลคําพิพากษาศาล ขอมูลสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ขอมูลสําหรับการบังคับคดี

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา พิจารณาจากเลมไมรูวาวิธีวิจัยคืออะไร ระเบียบวิธีวิจัยดูหนา

27 ประชากรท่ีทําการศึกษาคือผูบริหารและเจาหนาท่ี ผูบริหารคือผูอํานวยการสํานัก ผูเก่ียวของ กลุมเจาหนาท่ี
71 จังหวัด แตพอไปดูหนา 28 ขอมูลปฐมภูมิ สัมภาษณผูบริหาร 2 ราย กับเจาหนาท่ีผูมีประสบการณและ
ความรูความเขาใจในเรื่องสินเชื่อจํานวน 5 ราย ตกลงเก็บขอมูล 7 ราย ใชหรือไม

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย ชี้แจง เปนการสัมภาษณ
ท้ังหมด 7 ราย ผูบริหาร 2 ราย คือ ผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน กับผูเชี่ยวชาญฯ และเจาหนาท่ี 5 ราย

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม จุดมุงหมายท่ีจะใหใชโปรแกรมคือเจาหนาท่ี 71 จังหวัด
แลวจะรูไดอยางไรวาปญหาท่ีสะทอนมาเปนปญหาของจังหวัด 71 ท่ีบอกวาการไดมาของขอมูลตรงนี้ยังไมใช
การศึกษาวิจัยท่ีแทจริง คือการท่ีจะไดมาของปญหาระบบ เกิดจากปญหาการบันทึกขอมูล หรือปญหาตาง ๆ การ
ถามจากคน 7 คนนี้เพียงพอหรือไม ถาจาก 7 คนก็จะตองมีการวิเคราะหผลการศึกษาวาปญหามาจากกลุมไหน
ถึงจะทําใหม่ันใจในปญหาท่ีแทจริงในการดําเนินการ อานแลวยังมองไมออก ในการทําวิจัย สิ่งท่ีสําคัญคือตองมี
ความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือของขอมูล จะนําไปสูการออกแบบระบบขอมูล ตกลงตอบปญหาท่ีประสบจริง
หรือไม นักวิจัยอาจจะมีประสบการณในการทํางาน เจอปญหาแบบนี้ แตจะเปนการคิดเอาเองหรือเปลา ในการ
ถามคน 7 คน เพียงพอแลวหรือยังท่ีจะตอบปญหาของเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับการบันทึกขอมูลของ 71
จังหวัด

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย สอบถาม ถาจะนํา
ขอมูลจากการสัมมนาอบรมกองทุนเม่ือ 3 ปท่ีผานมาใชไดหรือไม ผลการการสัมมนาเปนการยืนยันในการวิจัยนี้ได
เพราะจัดอบรมในเรื่องระเบียบการใชโปรแกรม

ประธานคณะกรรมการฯ กลาว ตองมีวิธีการศึกษาท่ีจะไดกรอบขอมูลของปญหาข้ึนมาท่ีจะ
นําไปสูการวิเคราะห จึงตองไปปรับปรุงอีกที เพราะนักวิจัยไมใชโปรแกรมเมอร โปรแกรมเมอรก็ตองไปวิเคราะห
เหมือนกัน แตทานเปนคนท่ีทํางานดานการพัฒนาเรื่องระบบขอมูลกองทุน ซึ่งจะเก่ียวพันกับการบันทึกขอมูลตาง ๆ
ในงานวิจัยนี้บอกวาเปาหมายจริง ๆ คือ ผูทําการบันทึกขอมูลของ ส.ป.ก.จังหวัด คน 7 คน สะทอนปญหาของคน
ท่ีอยูจังหวัด 71 คนจริงหรือเปลา สิ่งท่ีเสนอในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญตองสามารถไปตอบสนองคนใน 71 จังหวัดได

/นายประกอบ...
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นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน กลาววา จากประเด็นท่ีนําเสนอผลงานชิ้นนี้เปนงานวิชาการไมนาเปนงานวิจัย เนื่องจากการเขียน
วัตถุประสงคไมชัดเจน ถาจะเปลี่ยนวัตถุประสงคใหม เชน ในขอ 1 กําหนดปญหาของระบบงานขอมูลสินเชื่อ
เงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จริง ๆ จากข้ันตอนทํางาน 13 ข้ันตอน ตองเขียนลําดับข้ันตอนของ
การปฏิบัติงานออกมาใหชัดเจนแลวก็สรุปวาแตละข้ันตอนมีปญหาอะไร รวบรวมปญหาแตละข้ันตอนนั้น ๆ ขอ 2
ศึกษารูปแบบการพัฒนา พอมีปญหา ก็มาคิดวาจะมีรูปแบบการพัฒนาของงานอยางไรใหดี ขอท่ี 3 สุดทายถึงเปน
การพัฒนาระบบโปรแกรม เพราะจากแผนท่ีเปนกรอบแนวคิด 13 ข้ันตอนนั้น สภาพปญหาไมมีการเรียงลําดับให
ตอเนื่องกัน ทําใหเห็นลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติงานไมชัด ถาลําดับชัดจะเห็นเลยวาเบื้องตนเกิดจากอะไร ตอไป
ตองวิเคราะห จะตองใหสินเชื่อ จนถึงการเตือนวาครบเวลาสัญญาแลวตองจัดเก็บ โปรแกรมจะเปนตัวชวย
เพราะฉะนั้นการเขียนลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติงานตองชัดเจน แลวสรุปปญหา 13 ข้ันตอนวามีอะไรบาง
แลวถึงไปแกปญหาวาจะตองเอาฐานขอมูลอะไรมาเชื่อมเพ่ือตรวจสอบวาขณะนี้ถึงข้ันตอนไหนแลว สภาพปญหา
เกิดอะไรข้ึน ถาไมผานข้ันตอนนี้ก็กลับไปทําซ้ําข้ันตอนเดิม ยังไมตองรูโปรแกรม แตตองรูลําดับข้ันตอนของ
การปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพ่ือจะนําไปเขียนงานวิชาการไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม ตกลงประเด็นปญหาเปนปญหาของเจาหนาท่ีจังหวัดหรือ
ปญหาของคนสวนกลางท่ีตองทําหนาท่ีประมวลผลจากโปรแกรม

นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ นักวิจัย จากกลุมเปาหมาย
ท่ีทําการศึกษาแบงเปน 3 กลุม กลุมแรกคือผูบริหาร 2 ทาน กลุมท่ี 2 กลุมสินเชื่อท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลเรื่อง
สินเชื่อ กับกลุมระบบฯ ผูทําหนาท่ีดูแลในดานโปรแกรม กลุมท่ี 3 เจาหนาท่ีจังหวัด ซึ่งในเลมจะมีปญหากับความ
ตองการของแตละกลุมมาสรุป ซึ่งปญหาสวนใหญจะคลายกันจะตางกันตรงภาระหนาท่ี และตามท่ีคุณประกอบ
บอกจะตองนําลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติงานมาแสดง ในเลมมีอยูแลวในหนาท่ี 17 และ 18 ซึ่งถาการทํางาน
เปนไปตามลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติงานนี้ก็จะไมเกิดปญหาเลย แตมีความตองการจากเจาหนาท่ี วาการบริการ
สินเชื่อจํานวนลูกหนี้มีจํานวนมาก ซึ่งสิ่งท่ีจําเปนสําหรับเจาหนาท่ีเหลานี้คือระบบขอมูลซึ่งจะตองรองรับการ
ทํางานตามข้ันตอนนี้ได ในมุมมองแคมีลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 13 ข้ันตอนตั้งแตหนา 17 ถึง หนา 21
ก็สามารถดําเนินงานดานสินเชือ่ไดอยูแลวเพราะมีไปจนถึงข้ันสุดทาย มาตรการจัดการกลุมลูกหนี้คางชําระ

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม สรุปกลุมท่ีสอบถามขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร เจาหนาท่ี
สวนกลาง และเจาหนาท่ีจังหวัด ในสวนเจาหนาท่ีจังหวัดนี้มีความชัดเจนหรือไมวาถามจากใคร อยางไร จํานวน
เทาไร นี่คือการไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือทําใหมีความม่ันใจวาไดมาจากการท่ีไดศึกษาจากผูท่ีเก่ียวของทําใหมีประเด็น
ปญหาท่ีชัดเจนจริง

นางนิภาพร ซีบังเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ผูแทนผูอํานวยการศูนย-
สารสนเทศ สอบถาม สามารถนําขอมูลจากการอบรมซึ่งเจาหนาท่ีจังหวัดไดใหคําแนะนําและความตองการเก่ียวกับ
โปรแกรมไววาตองการอะไร นํามาใชไดหรือไม

ประธานคณะกรรมการฯ กลาววา นํามาใชได แตตองแสดงใหเห็นท่ีมาท่ีไป วามาอยางไร ความตองการ
หรือปญหา แตนั่นเปนเงื่อนไขของวิธีวิจัยท่ีตองเขียนใหชัด พอเห็นไมชัดก็จะเกิดคําถาม วาไดขอมูลมาอยางไร
ปญหาคืออะไร สะทอนปญหามาจากกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นจริงหรือไม หรือถามีขอมูลทุติยภูมิ ท่ีได
จากการคนควาไมตองลงไปเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ี เกิดจากการประมวลผลขอมูลจากการประชุมสัมมนาในแตละ
รอบ ๆ ทําใหเห็นประเด็นปญหา เห็นถึงกระบวนการวิจัย การไดมาซึ่งขอมูลท่ีนาเชื่อถือนํามาสูการวิเคราะห เม่ือ
ประเด็นปญหาเปนอยางนี้ จึงจะมาออกแบบแกไขพัฒนาได และผลการศึกษาตั้งแตหนา 29 มีการเรียบเรียง มี
สถิติ แตไมมีท่ีมา ซึ่งการเขียนงานวิจัยจะตองชัด การหาขอมูลไมจําเปนตองออกแบบสอบถาม อาจจะนําขอมูลใน
การสัมมนาท่ีเคยมีการตอบปญหานี้ไว มีรายงานการประชุมสัมมนาหรือไม ถามีสามารถดึงออกมา ระบุวามีการสัมมนา

/เม่ือไหร...
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เม่ือไหร ครั้งนี้มีประเด็นอยางไร ประมวลแยกออกมาเปนขอ ๆ เปนหมวดหมู ทําใหผลงานวิชาการมีการศึกษาท่ีเปน
ระบบ  ไมจําเปนตองไปหาขอมูลใหม โดยเพ่ิมเติมจากบทท่ี 3 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาเปน
เจาหนาท่ีก็ได ขอมูลทุติยภูมิสวนนี้นําไปขยายวาใชกระบวนในการตรวจสอบจากขอมูลเอกสารมีการสัมมนา
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับกองทุน และไดมีการสะทอนถึงปญหา ตองเขียนชัดโดยไปดึงจากกลุมเหลานี้มา มีหลักฐาน มีการ
อางอิงได ทําใหมีความนาเชื่อถือ

นางอาทิตยา พองพรหม ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิมเติม ในเรื่องขอมูล
ท่ีนํามาจากการประชุมสัมมนาสามารถใชได เพราะเคยคุยกับนักวิจัยแลว วามีขอมูลสวนหนึ่ง และนําขอมูลท่ีไป
สัมภาษณมาเติมเขาไป ท้ังสองสวนสามารถนํามาขยายเพ่ิมเขาไปในบทท่ี 3 วาขอมูลมีท่ีมาท่ีไปอยางไร อีกสวนหนึ่ง
ท่ีจะนํามาใชได คือ การสังเกตจากการลงไปปฏิบัติงานในจังหวัด ดูปญหาท่ีมีอยูของเจาหนาท่ีจังหวัด นําขอมูลสวนนี้
มาเขียนได และมีบางสวนท่ีตองปรับปรุง คือ การเขียนผลการศึกษาในบทท่ี 4 ท่ีอาจจะตองไปปรับหมวดหมูใหม

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กลาววา การทํางานวิจัย หัวขอตองสอดคลอง
กับผลงานวิจัย เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย ในความเห็นขอมูลมีมากพออยูแลวเพียงแคนํามา
เรียบเรียงเทานั้น เชน กรอบแนวคิด ไมใชแคข้ันตอนกับความสัมพันธ มีตั้งแตปญหา ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการจัดการ
ข้ันตอนตาง ๆ รวมสรุปแลวจะมาสูแผนภูมิการปรับปรุงขอมูล นักวิจัยขาดคนแนะในการเขียนเทานั้นเอง

นายเอนก ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน เห็นดวยวาเรื่องนี้นาจะผาน แคไปเพ่ิมขอมูลเขามา
ในกรอบแนวคิด ข้ันตอนดําเนินงาน เปนกรอบท่ีหนึ่งก็อธิบายข้ันตอนดําเนินงาน จากกรอบแนวคิดนี้จะนําไปสู
อะไร อีกกรอบหนึ่งเปนปญหา ทบทวนวามีปญหาอะไรบางตามทฤษฎีก็วางในกรอบได นําไปสูการแกปญหานี้
อยางไร และอีกกรอบความตองการเปนอยางไรเปนกรอบท่ีสาม กรอบท่ีสี่คือการออกแบบ นําสี่กรอบมาเชื่อมกัน
ดวยลูกศรตรง ๆ เชิงกระบวนการวิเคราะห เชิงคุณภาพก็จะเปนกรอบวิจัยท่ีสมบูรณ นําไปสูการท่ีจะนําขอมูล
ท่ีไหนมาใสในกรอบนี้ อาจจะประสานสัมภาษณเจาหนาท่ีจังหวัดทางโทรศัพทก็ได

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม การทํางานของนักวิจัยเขาใจวารูทุกอยาง
จริง และเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน แตอยากจะไดตอนทายสักนิดหนึ่งวา งานกองทุนไปฝากอยูท่ีกลุมบัญชีและจัดเก็บ
ผลประโยชน ท่ีนี้อยากจะไดคนอยางไร คุณสมบัติอยางไรท่ีจะไปทําหนาท่ีนี้ คนใหมรูจักใชเทคโนโลยี คนเกาก็มี
ประสบการณ เจาหนาท่ีก็มีอยูเพียงคนสองคน ถาเขียนในตอนทายเสนอวานาจะมีกลุมสินเชื่อโดยแยกออกจาก
กลุมการเงินฯ และกําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกวาควรจะมีคุณสมบัติพิเศษอยางไรบาง มีหนาท่ีอะไร

ประธานคณะกรรมการฯ  เรื่องนี้ใหผาน โดยขอใหไปปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือชี้ใหคนอาน
เห็นการไดมาซึ่งขอมูลท่ีจะยืนยันผลการศึกษาและนาเชื่อถือได โดยมอบ ผอ. กวด. เปนผูอาน
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนผลงานวิจัย โดยใหปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ
เรื่องท่ี 4.2 รายงานความกาวหนา จํานวน 2 เรื่อง

(1) การศึกษารูปแบบโรงเรือนกางมุง
โดย นายปราโมทย  จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

นายวิสุทธิ์ เลิศไกร วิศวกรการเกษตรชํานาญการ
สํานักพัฒนาพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับโรงเรือนกางมุงท่ีใชกันอยูในปจจุบัน
2. เพ่ือตองการทราบตนทุนในการสรางโรงเรือนกางมุงแตละรูปแบบ
3. เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาโรงเรือนกางมุงท่ีมีความเหมาะสมกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

/ขอบเขต...
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ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตการเก็บขอมูล กําหนดพ้ืนท่ีเก็บขอมูล เนนพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกผักกางมุง ท่ีสามารถ

นํามาปรับใชกับการขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก.
2. ขอบเขตเนื้อหา 1) ศึกษารูปแบบของโรงเรือนกางมุงแบบตาง ๆ ตามรูปแบบ และมีการใช

วัสดุท่ีไดมาตรฐาน 2) ศึกษารูปแบบของโรงเรือนกางมุงแบบท่ีมีการประยุกต 3) ศึกษา วิเคราะหจุดคุมทุน
ปริมาณการลงทุน และอายุการใชงาน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เปนฐานขอมูลในการสงเสริมใหกับเจาหนาท่ี ส.ป.ก. และผูท่ีสนใจ
2. เปนเอกสารเผยแพรเพ่ือการเรียนรู แกเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และเกษตรกรท่ัวไป
ระยะเวลาในการศึกษา เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ผลการศึกษา
1. การวิเคราะหขอมูลโรงเรียนกางมุงแบบมาตรฐาน
ในการวิเคราะหรายละเอียดในกลุมของโรงเรือนกางมุงรูปแบบมาตรฐานเปนท่ียอมรับ รวม 6 รูปแบบ

ซึ่งเปนรูปแบบท่ีไดมาตรฐาน มีอายุการใชงานใกลเคียงกัน กําหนดใหใชโรงเรือนสําหรับปลูกพืชจํานวน 7 กิจกรรม
ไดแก ปลูกผักคะนา กวางตุง ผักกาดฮองเต ผักบุง ผักสลัด เมลอน และการผลิตตนกลาผักขาย  สังเกตไดวา
ระยะเวลาท่ีจะคืนทุนไดจากการลงทุนสรางโรงเรือนกางมุงสําหรับปลูกพืชท่ัวไป 5 รูปแบบ (ไมรวมโรงเรือนกางมุง
ผักไฮโดรโปนิก ขนาด 1,200 ชองปลูก) จะข้ึนอยูกับราคาคากอสรางของโรงเรือนกางมุง เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีใช
สอยของโรงเรือน สรุปไดวา โรงเรือนกางมุงท่ีมีราคาคากอสรางตอพ้ืนท่ีใชสอยต่ําสุดจะคืนทุนไดรวดเร็วกวา คือ
โรงเรือนกางมุงเหล็กทรงหลังคาโคง ขนาด 7.0x24 .0 ม. มีคาเทากับ 234.21 บาทตอตารางเมตร รอลงมาคือ
โรงเรือนกางมุงเหล็กทรงหลังคาโคงขนาด 6.4x32 ม. มีคาเทากับ 307.43 บาทตอตารางเมตร ลําดับถัดมา
ไดแก โรงเรือนกางมุงเหล็กทรงหลังคาซอนขนาด 6x20 ม. โรงเรือนกางมุงเหล็กทรงหลังคาโคงขนาด
6.30x19.50 ม. และโรงเรือนกางมุงเหล็กทรงหลังคาโคง ขนาด 6.30x13.50 ม. มีสัดสวนของคากอสราง
422.54 , 422.91, และ 454.09 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ ฃ

จากการวิเคราะหจากกิจกรรมท่ีใชโรงเรือนกางมุง ท้ัง 7 กิจกรรม มีองคประกอบสําคัญท่ีทําให
เกิดความแตกตางในแตละกิจกรรม ๆ คือ

1) ระยะเวลาเก็บเก่ียว จะมีผลตอจํานวนรอบการผลิตในแตละป
2) ราคาผลผลิตจะสงผลตอรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน
3) ปริมาณผลผลิตท่ีไดในแตละรอบการผลิต  และ
4) ตนทุนการผลิตซึ่งจะสงผลตอกําไรท่ีจะไดรับ
ผลจากการใชโรงเรือนกางมุง  ในกลุมการปลูกผักนั้น การปลูกผักกวางตุงจะใหผลตอบแทนไดดี

ท่ีสุด สําหรับการปลูก 7 ครั้ง จะมีกําไรมากกวาคาใชจายในการกอสรางโรงเรือนหรือถึงจุดคุมทุน รองลงมาคือ
ผักสลัด ปลูกผักสลัดประมาณ 8 ครั้ง ลําดับถัดมาคือการปลูกคะนา ปลูกประมาณ 7 ครั้งเชนเดียวกัน สวนผักกาด
ฮองเต และผักบุง ตองปลูกประมาณ 10 และ 15 ครั้งตามลําดับ สําหรับการปลูกเมลอน และการทําอาชีพ
เพาะตนกลาพืชผักขายจะเปนกิจกรรมท่ีใหผลตอบแทนสูงมากวาการปลูกผัก คือ การปลูกเมลอนจะปลูกเพียง 3 ครั้ง
ก็จะมีกําไรมากกวาคากอสรางโรงเรือน การทํากลาผักขาย จะเพาะประมาณ 6 ครั้งจะคุมทุน แตถามอง
ระยะเวลาแลว การเพาะกลาผักขายจะมีระยะเวลาสั้นท่ีสุดประมาณ 4 เดือน ก็สามารถคืนทุนได

2. การวิเคราะหการสรางโรงเรือนกางมุงรูปแบบประยุกต
โรงเรือนกางมุงแบบประยุกต ในการศึกษามีการดัดแปลงใชวัสดุเฉาะตางๆ เพ่ือตองการลด

คาใชจาย เม่ือนําขอมูลของแตละรูปแบบมาเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบความคุมคาการกอสรางโรงเรือนซึ่งโรงเรือนฯ
/ท่ีมีตนทุน...
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ท่ีมีตนทุนกอสรางต่ําสุดจะมีความคุมคามากท่ีสุด ผลปรากฏวา โรงเรือนกางมุงไมยูคาลิปตัสทรงหลังคาโคง ขนาด
15.0 x 60.0 เมตร มีคากอสรางตอพ้ืนท่ีใชสอย 96.38 บาทตอตารางเมตร รองลงมาคือ รูปแบบโรงเรือน
กางมุงเหล็กไฮโดรโปนิกขนาด 15 x 68 เมตร มีคากอสรางตอพ้ืนท่ีใชสอย 189.48 บาทตอตารางเมตร ลําดับ
ถัดมา โรงเรือนกางมุงไมไผทรงหลังคาโคง ขนาด 6.0 x 17.50 เมตร ตามมาดวย โรงเรือนกางมุงไมยูคาลิปตัส
ทรงหลังคาจั่วขนาด 7.0x24 .0 ม. โรงเรือนกางมุงไมยูคาลิปตัส ขนาด 6.00 ม. x 20.0 เมตร โรงเรือนกางมุง
ไมไผทรงหลังคาจั่วขนาด 6.30 x 18.00 เมตร โรงเรือนกางมุงเหล็กผสมปูนทรงหลังคาโคง ขนาด 6.00
x 10.00 เมตร โรงเรือนกางมุงเหล็กทรงเพิงหมาแหงนขนาด 6.30 x 19.50 เมตร โรงเรือนกางมุงเหล็กหลังคา
ทรงโคง ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร และโรงเรือนกางมุงเหล็กไฮโดรโปนิก ขนาด 1.35 x 2.35 เมตร ซึ่งมี
คากอสรางตอพ้ืนท่ีใชสอย ตามลําดับ คือ 209.33, 236.88, 341.39, 365.40, 396.39, 558.46,
และ 3,120.00 บาทตอตารางเมตร

สําหรับการใชประโยชนโรงเรือนกางมุงโดยกําหนดอาชีพ 7 กิจกรรม ไดแก ปลูกผักคะนา
กวางตุง ผักกาดฮองเต ผักบุง ผักสลัด เมลอน และการผลิตตนกลาผักขาย  เพ่ือตองการวิเคราะหจุดคุมทุนจาก
การลงทุนสรางโรงเรือนกางมุง ซึ่งหากพิจารณา 5 กิจกรรม โดยไมรวมการปลูกเมลอนและการทํากลาผักขาย
ผลปรากฏวา การปลูกผักสลัดมีระยะเวลาคืนทุนไดจากการปลูก ประมาณ 2 ครั้ง ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
สําหรับโรงเรือนท่ีมีคากอสรางตอพ้ืนท่ีใชสอยต่ําสุด รองลงมาคือ การปลูกผักกวางตุง ปลูกประมาณ 2 ครั้ง
ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเชนเดียวกัน สวนลําดับถัดมาคือ การปลูกคะนา ผักบุง และผักกาดกวางตุง

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กลาววา การศึกษานี้เปนการศึกษารูปแบบของ

โรงเรือนผักกางมุง คณะกรรมการฯ จะมีขอชี้แนะใหกับผูศึกษาหรือไม หรือพิจารณาวาการศึกษานี้สมบูรณหรือยัง
ถาจะตองศึกษาตอ มีประเด็นใดบางท่ีนาสนใจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง เพ่ือนําไปสนับสนุนเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีได

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม สอบถาม ตนทุนการผลิตรวมมุงแลวหรือ
ยัง และอายุการใชงานตามมาตรฐานท่ีระบุไว 20 ป คืออายุของมุงดวยใชหรือไม ขนาดของโรงเรือน มีขนาดกวาง
คูณยาว สวนสูงไมไดบอก เฉลี่ยความสูงอยูท่ีเทาไร

นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจงวา ตนทุนการผลิตรวมมุงแลว
อายุการใชงานตามมาตรฐานไมต่ํากวา 20 ป ไมรวมมุง ตัวมุงมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 5 ป ในเอกสารจะมี
รายละเอียดระบุไววาวัสดุใดมีอายุงาน 20 ป วัสดุใดมีอายุงาน 5 ป ในสวนของความสูงแตละแบบมาตรฐาน
จะใกลเคียงกัน โดยจะแนบแบบแสดงมิติหลายดานในเอกสาร ความสูงโดยเฉลี่ย 3 - 3.50 เมตร

นางสาววนิดา ธารถวิล นกัวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน
สอบถาม ในการศึกษานี้ เห็นศึกษาในเรื่องของตนทุน ไมทราบวามีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางรูปแบบโรงเรือน
ท่ีสูง มีผากันลมเขา มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชดวยหรือไม

นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจงวา ในประเด็นท่ีถามยังไมมี
การศึกษา เบื้องตนเปนการลงพ้ืนท่ีสํารวจบริเวณท่ีมีการใชแบบตาง ๆ และลักษณะการใชงาน ยังไมไดศึกษา
ถึงรายพืช หรือตัวเกษตรกร เนื่องจากละเอียดมาก มีการเปรียบเทียบใหเห็นวาถาจะปลูกพืชมีการปลูกก่ีแบบ และ
สามารถหารอบการผลิตทําไดก่ีรอบ คํานวณมาเปนรายไดเพ่ือชวยประกอบในการตัดสินใจของเกษตรกรวา
แบบไหนท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใหเห็นตนทุนคากอสรางซึ่งก็มีคาผันแปรนอยท่ีสุด

นางสาววนิดา ธารถวิล นกัวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการพิเศษ ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน
สอบถาม ความถ่ีของมุงเปนความถ่ีมาตรฐานท่ีใชท่ัวไปใชหรือไม เพราะวามีแมลงบางชนิดสามารถลอดเขาไปได
ขนาดมุงท่ีนํามาใชทําถือวาเปนมาตรฐานใชหรือไม

/นายปราโมทย...
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นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจง มุงท่ีใชเปนมาตรฐานท่ีใช
ท่ัวไป กันแมลงเขาได 80% กันแมลงออกได 70% คือปองกันไดระดับหนึ่งข้ึนอยูกับวาเม่ือแมลงเขาไปแลวจะตอง
มีการทําลายกอนไมใหมันกระจายไปพ้ืนท่ีอ่ืน

นายเอนก ธํารงมาศ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดท่ีดิน สอบถาม รูปแบบไหนท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร
รายยอยมากท่ีสุด ท่ีสามารถแนะนําใหเกษตรกรนําไปใชไดเลย

นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจง การแนะนําโรงเรือน
มาตรฐาน ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. คอนขางเหมาะสม ความแตกตางระหวางโรงเรือนไฮไดรโปนิค
กับโรงเรือนของส.ป.ก. คอนขางแตกตางกัน เนื่องจากรูปแบบของไฮโดรโปนิค จะเปนรูปแบบของการใช
สารละลายใหน้ํากับพืชวัสดุปลูกก็เปนดิน หรือวัสดุปลูกท่ัวไป หากถามวาแบบไหนดี ถาตามขอมูลแลวก็คงตองดูวา
แบบไหนคุมทุนท่ีสุดก็คงแนะนําใหใชตัวนั้น

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ใหความเห็นวา การศึกษานี้เปนการศึกษา
เบื้องตน ทางท่ีดีนาจะมีการวิจัยตอ เนื่องจากเรื่องนี้เปนการรายงานของการศึกษา วาศึกษาแลวพบรูปแบบ
เห็นแครูปแบบยังไมเห็นถึงกระบวนการหรือการจัดการในการลดคาใชจายของการกอสราง มีปจจัยอ่ืนหรือไมท่ีจะ
ทําใหลดตนทุนของการผลิต ตัวอยางเชน รูปแบบของ ส.ป.ก. ตนทุนประมาณ 50,000 กวาบาท ถาไปศึกษาวิจัย
วาถาจะเปลี่ยนแปลงวัสดุไดหรือไม อาจจะเปนวัสดุทรงกลมมาประกอบกับวัสดุท่ีศึกษามา หรือมีรูปแบบหนึ่ง
ตนทุนวัสดุลดลง แตการใชงานไมแตกตางจากของเดิม จึงอยากใหมีการวิจัยเพ่ิมเติม โดยเนน 2 ประเด็น คือ
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และการยอมรับของเกษตรกรในรูปแบบไหน อาจจะศึกษาวิจัย
จากท่ีมีผูศึกษาอยูแลว นํามาวิเคราะหวามีปญหาอุปสรรค หรือมีวิธีการบริหารจัดการแตกตางกันอยางไร หรือมี
บทวิเคราะห มีบทพิสูจน เพ่ิมเติมข้ึนมา เห็นวานาจะทําการศึกษาวิจัยตอยอดไดเปน 2 เรื่องตามท่ีกลาวมาขางตน

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน  สอบถาม กรณีการนําเสนอในภาพนิ่งท่ี 2 ความสําคัญของปญหาท่ีมีการโยงลูกศรระหวางกลอง
ขอความมีความหมายอยางไร เพราะจากท่ีดูแลวไมเห็นถึงความตอเชื่อม แตละเรื่องเปนความสําคัญของปญหา
หากไมตอเชื่อมก็ไมจําเปนตองโยงลูกศร สวนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ท่ีบอกวาเปนฐานขอมูลในการสงเสริม
ใหกับเจาหนาท่ี ส.ป.ก. และผูท่ีสนใจ ดูแลวยังไมใช ในมุมมอง นาจะเปนฐานขอมูลใหเจาหนาท่ี ส.ป.ก. และผูท่ี
สนใจนําไปประยุกตใชมากกวา อยากใหลองพิจารณาดูจะปรับเปลี่ยนอยางไร และอยากใหดูขนาดโรงเรือนกางมุง
ท่ีระบุแบบขนาด 6.30 เมตรบางขนาด 6.00 บาง มีผลทางวิศวกรรมหรือไม ทําไมถึงไมเปนขนาด 6.30 หมด
มีการอธิบายใหทราบไมวาท่ีเปนแบบนั้นเพราะอะไร และจากการกําหนดสัญลักษณ A กับ S S แบบประยุกต
หมายความวาอยางไร

นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจงวา มุงท่ีใชมาเปนมวน ขนาด
หนากวาง 6.30 เมตร ท่ีเลือกขนาดนี้เพราะเลือกตามขนาดมุงเพ่ือจะไดใชวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ S เปน
สัญลักษณใชแทนแบบประยุกต ซึ่งคือ ประยุกตจากแบบมาตรฐานซึ่ง ส.ป.ก. ไปสงเสริม จากเดิมโรงเรือนท่ีเคยใช
วัสดุท่ีเปนโลหะ เปนเหล็ก พอเกษตรกรเห็นวาแพงไป  หรือวัสดุหายาก ก็นําไปประยุกต เชน ใชไม เพ่ือจะไดลด
วัสดุลงมา หรือจากแบบเดิมอุปกรณท่ีใชยึดพลาสติกกับมุงเปนอุปกรณเฉพาะ เกษตรกรก็เปลี่ยนไปใชทอพีวีซีเปน
การประยุกตในภูมิปญญา ตามความเหมาะสมของลักษณะชุมชน เทาท่ีหาวัสดุทดแทนได

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถาม แตละรูปแบบของโรงเรือน บางแบบมีหลังคาซอน ก็มีประโยชนตางกัน การรับลม การถายเท
อากาศ ไดวิเคราะหหรือไมวาการศึกษารูปแบบท่ีตางกัน

นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจงวา ยังไมไดวิเคราะห ขณะนี้
ศึกษาแครูปแบบ โครงสราง กวาง คูณ ยาว การใชวัสดุ เพ่ือจะนํามาคํานวณหาตนทุน ในสวนของการศึกษา
วิเคราะหตองลงไปศึกษาอีกข้ันตอนหนึ่ง /นายประกอบ...
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นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถาม โดยสรุปคาแรง 20% เปนตัวเลขท่ีประมาณการเอง หรือวาใสเปอรเซ็นตเลย เพราะวาวัสดุ
บางประเภทคาแรงสูงอยูแลว เชน ไม หรือการท่ีจะไปทํางานท่ียุงยากกวา อยางเชน ทอพีวีซี นําไปสวมไดโดยตรง
การทําแตละแบบคาแรงจะไมเทากันจากการท่ีสรุปคาแรง 20 % เปนการสรุปจากไหน

นายปราโมทย จิตตสกูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิจัย ชี้แจงวา การกําหนดคาแรง 20%
เปนการหาคากลางจากท่ีไดหารือกันภายในกลุม ในการคิดไมไดบวกในคาวัสดุแตละชิ้น เปนการคิดรวม บางอยาง
ถาเกษตรกรทําเอง ก็คิดเปนคาแรงตัวเองทําใหการประมาณราคาไมตรงกับความเปนจริง เลยกําหนดเปนคากลาง
ไมมากไมนอยจนเกินไป

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอใหผูศึกษานําความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาปรับแกในเอกสารท่ีไดศึกษา และประเด็น ท่ีใหไปศึกษาเพ่ิมเติมจะทําเปนวิจัยก็ได ลองศึกษาดูวา
สิ่งท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินวาเปนรูปแบบไหน ตนทุนจริง ๆ เทาไร และในนั้นจะมีรายละเอียด
ของการศึกษาในเรื่องของผลกระทบ ในเรื่องของตนทุน รวมถึงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีหลายทานใหคําแนะนําไป
นําไปทําเปนโครงงานวิจัย

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม ใหความเห็นในเรื่องการใชชื่อภาษาอังกฤษ
A Study Kinds of Greenhouse for Production System of Vegetables for family agriculture คําวา for
family agriculture นาจะเปนครอบครัวเกษตรกร ถาเกษตรกรรายยอย นาจะใชวา small agriculture แทน
หรือเปลา ขอใหตรวจสอบอีกครั้ง
มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนา โดยใหปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

(2) การศึกษารูปแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว
โดย นายวิสุทธิ์ เลิศไกร วิศวกรการเกษตรชํานาญการ

สํานักพัฒนาพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปและความสามารถในการทํางานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวท่ีนิยมใน

ปจจุบันสําหรับเปนแนวทางการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเหมาะกับการใช
งานในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ขอบเขตการศึกษา
1) กลุมเปาหมายในการศึกษาขอมูล ไดแก สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน กลุมเกษตรกรหรือ

เกษตรกรท่ีมีการประดิษฐคิดคน ผลิตหรือใชงาน เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว รวมท้ังเกษตรกรท่ีมีสวนในการ
ขับเคลื่อนการขยายผลการใชงานในเขตปฏิรูปท่ีดินได

2) ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเก่ียวกับ หลักการทํางาน การออกแบบ การใชเลือกใชวัสดุ ความสามารถ
ในการทํางาน งบประมาณการซื้อหรือในการสราง

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1) ไดขอมูลเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวในรูปแบบตางๆ สําหรับเกษตรกร ใชเปนขอมูลเพ่ือพิจารณา

ตัดสินใจในการนํามาใชงานใหเหมาะสมกับแปลงของตน
2) นํารูปแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวแตละรูปแบบท่ีได มาประยุกตสรางข้ึนใหมีตนทุนต่ํา

และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
วิธีการศึกษา
1) ศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการใชหรือประดิษฐเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวในพ้ืนท่ีตางๆ จากแหลงใด

/2) ลงพ้ืนท่ี...
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2) ลงพ้ืนท่ีสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวในแหลงตางๆ จากผูใชเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุขาวในพ้ืนท่ีจริง โดยการเรียนรูหลักการทํางานของเครื่อง การสัมภาษณผูใชงาน

3) วิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพ่ือนําหลักการทํางานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวของแตละรูปแบบ
มาเปนแนวทางในการประยุกตสรางเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวใหมีราคาถูกลง และประสิทธิภาพการใชงานเพ่ิมข้ึน

4) จัดทํารายงานสรุปผลขอมูล
ระยะเวลาการศึกษา ดําเนินการ ประมาณ 4 เดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวสําหรับใชทํานาน้ําตม โดยเปรียบเทียบปริมาณการใช

เมล็ดพันธุขาวสําหรับการทํานาในพ้ืนท่ี 1 ไร ระหวางการปลูกขาวโดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวกับใชวิธีการหวาน
ซึ่งวิธีการหวานตองใชเมล็ดพันธุขาวเฉลี่ย 27.5 กิโลกรัมตอไร กําหนดเวลาทํางานจริงวันละ 6 ชั่วโมง ประมาณ
การใชงานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวตอหนึ่งฤดูกาล 15 วัน และคิดราคาเมล็ดพันธุขาวกิโลกรัมละ 20 บาท
ซึ่งผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวสําหรับนาน้ําตม มีดังตอไปนี้

1) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวแบบลากดวยแรงคน นําเขาจากประเทศอินเดียและเวียดนาม
ราคา 5,500 บาท อัตราการใชเมล็ดพันธุประมาณ 6 กิโลกรัมตอไร จํานวนเมล็ดพันธุขาวท่ีลดลงคิดเปนเงิน
ประมาณ 430 บาท หากวิเคราะหจุดคุมทุนดวยปริมาณพ้ืนท่ีทํางานกับราคาเครื่อง จะตองใชเครื่องทํางานไมนอย
กวา 12.79 ไร หรือถาคิดเปนชั่วโมงก็เทากับวา ถาใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวรุนนี้ 15.35 ชั่วโมงการทํางาน
ข้ึนไปจึงจะคุมกับการซื้อมาใชงาน

2) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวแบบติดตั้งบนสกีนั่งขับตอพวงกับรถไถเดินตาม ตองใชงบประมาณ
ในการสรางประมาณ 16,000 บาท อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวประมาณ 10 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นจํานวนเงินท่ี
ประหยัดจากการลดปริมาณเมล็ดพันธุลง เปนเงินประมาณ 350บาท หากวิเคราะหจุดคุมทุนดวยปริมาณพ้ืนท่ี
ทํางานกับราคาเครื่อง จะตองใชเครื่องทํางานไมนอยกวา 45.71 ไร หรือถาคิดระยะเวลาเปนวัน คือตองทํางาน
มากกวา 1.14 วัน จึงจะคุมคากับราคาเครื่อง หรือเปนเวลา 6.86 ชั่วโมง ข้ึนไปก็จะคุมกับการซื้อมาใชงานแลว

3) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวตนแบบศูนยวิจัยขาว จังหวัดพิษณุโลกแบบนั่งขับขนาดการทํางาน
8 แถว ใชงบประมาณในการสราง ประมาณ 40,000 บาท  มีอัตราการใชเมล็ดพันธุเฉลี่ย 8 กิโลกรัมตอไร ดังนั้น
จํานวนเงินท่ีประหยัดจากการลดปริมาณเมล็ดพันธุเปรียบเทียบกับการหวาน เปนเงินประมาณ 390 บาทตอไร
และคิดจุดคุมทุนจากปริมาณพ้ืนท่ีทํางาน จะคุมกับจํานวนเงินสรางเครื่อง  ตองทํางานไมนอยกวา 102.56 ไร
หรือถาคิดระยะเวลาทํางานเปนวัน คือตองทํางานมากกวา 3.42 วัน หรือเปนเวลา 20.51 ชั่วโมง ข้ึนไปก็จะคุม
กับการซื้อมาใชงานแลว

4) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวประยุกต ส.ป.ก. เครื่องรุนนี้สรางโดย ส.ป.ก. ใชเงินงบประมาณ
ท้ังหมด 15,000 บาท อัตราการใชเมล็ดพันธุประมาณ 5 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นจํานวนเงินท่ีประหยัดจากการลด
ปริมาณเมล็ดพันธุเม่ือเปรียบเทียบกับการทํานาหวาน คิดเปนเงิน 450 บาท และคิดจุดคุมทุนจากปริมาณพ้ืนท่ี
ทํางาน จะคุมกับจํานวนเงินสรางเครื่องหยอดฯ ตองทํางานมากกวา 33.33 ไร หรือถาคิดเปนวัน คือตองทํางาน
มากกวา 1.67 วัน หรือเปนเวลา 10.00 ชั่วโมง ข้ึนไปก็จะคุมกับการซื้อมาใชงาน

5) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวตนแบบ ม.นเรศวร ตองงบประมาณท่ีใชในการสรางประมาณ
20,000 บาท อัตราการใชเมล็ดพันธุประมาณ 7.81 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นจํานวนเงินท่ีประหยัดจากการลด
ปริมาณเมล็ดพันธุเปรียบเทียบกับนาหวาน เปนเงิน 393.80 บาท และคิดวิเคราะหหาจุดคุมทุนจากปริมาณพ้ืนท่ี
ทํางานกับจํานวนเงินสราง ตองใชเครื่องทํางานมากกวา 50.79 ไร หรือมีระยะเวลาทํางานคิดเปนวัน ตองทํางาน
มากกวา 2.03 วัน หรือเปนเวลา 12.19 ชั่วโมง ข้ึนไปก็จะคุมกับการซื้อมาใชงานแลว
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การพิจารณาเลือกหาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวมาใช ไมอาจมองท่ีจุดคุมทุนต่ําท่ีสุดเพียงอยางเดียวได
ตองมองท่ีความสามารถในการทํางานของเครื่องแตละรุนดวย เพราะหากมีพ้ืนท่ีทํานาจํานวนมากจําเปนตองเลือก
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวท่ีมีสามารถทํางานตอวันสูง จึงจะทํางานไดทันตามเวลาท่ีตองการ ตัวอยาง เชน มีแปลง
นา 100 ไร หากซื้อเครื่องแบบใชแรงคนลากจูงมาใช ก็ตองใชเวลาปลูกขาว 20 วัน จึงจะปลูกขาวเสร็จ แตหาก
นําเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวแบบประยุกตติดตั้งบนสกีมาใช จะปลูกขาวในพ้ืนท่ี 100 ไร เสร็จภายใน 2 วันครึ่ง

2. การวิเคราะหการใชเครื่องหยอดขาวสําหรับนาแหง ในการการวิเคราะหการใชเครื่องหยอด
ขาวสําหรับนาแหง โดยเปรียบเทียบปริมาณการใชเมล็ดพันธุสําหรับการทํานาแหงในพ้ืนท่ี 1 ไร ระหวางการปลูก
ขาวโดยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวกับใชวิธีการหวาน กําหนดใหใช 27.5 กิโลกรัมตอไร กําหนดเวลาทํางานจริง
ภายในหนึ่งวันทํางาน วันละ 8 ชั่วโมง ประมาณการการใชงานเครื่องหยอดฯ ท่ี 15 วันตอป และคิดราคาเมล็ด
พันธุขาวกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งผลการวิเคราะหตามลําดับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวสําหรับนาแหง มีดังตอไปนี้

1) เครื่องหยอดเมล็ดขาวตนแบบ ม.ราชมงคลบางพระ ราคาขายเครื่องหยอด ประมาณ
50,000 บาท อัตราการใชเมล็ดพันธุประมาณ 4 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นจํานวนเงินท่ีประหยัดจากการลดปริมาณ
เมล็ดพันธุ เปนเงิน 470 บาท และคิดจุดคุมทุนจากปริมาณพ้ืนท่ีทํางาน จะคุมกับจํานวนเงินสรางเครื่องหยอดฯ
ตองทํางานมากกวา 106.38ไร หรือถาคิดเปนวัน คือตองทํางานมากกวา 7.09 วัน หรือเปนเวลา 42.55 ชั่วโมง
ข้ึนไปก็จะคุมกับการซื้อมาใชงาน

2) เครื่องหยอดเมล็ดขาวระบบจายเมล็ดแบบรางเลื่อน ราคาขายเครื่องหยอดประมาณ 4,500 บาท
อัตราการใชเมล็ดพันธุประมาณ 7 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นจํานวนเงินท่ีประหยัดจากการลดปริมาณเมล็ดพันธุ เปนเงิน
410 บาท และคิดจุดคุมทุนจากปริมาณพ้ืนท่ีทํางาน จะคุมกับจํานวนเงินสรางเครื่องหยอดฯ ตองทํางานมากกวา
10.98 ไร หรือถาคิดเปนวัน คือตองทํางานมากกวา 0.73 วัน หรือเปนเวลา 4.39 ชั่วโมง ข้ึนไปก็จะคุมกับการ
ซื้อมาใชงาน

3) เครื่องหยอดเมล็ดขาวนาแหงประยุกตจากเครื่องหยอดขาวโพด ราคาขายในทองตลาด ประมาณ
5,500 บาท อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวประมาณ 7 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นจํานวนเงินท่ีประหยัดจากการลดปริมาณ
เมล็ดพันธุ เปนเงิน 410 บาท และคิดจุดคุมทุนจากปริมาณพ้ืนท่ีทํางาน จะคุมกับคาใชจายในการสรางเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุขาว ตองหยอดเมล็ดพันธุขาวไมนอยกวา 13.41 ไร หรือถาคิดเปนวัน คือตองทํางานมากกวา 0.89 วัน
หรือเปนเวลา 5.37 ชั่วโมง ข้ึนไปก็จะคุมกับคาใชจายในการซื้อหามาใชงาน

ผลการวิเคราะหท่ีปรากฏเปนการวิเคราะหขอมูลดานเดียวซึ่งมีความแตกตางชัดเจน และเพียงพอ
ท่ีจะใชเปนขอมูลเพ่ือพิจารณาเลือกหาซื้อหรือสรางเครื่องหยอดเมล็ดขาวนาแหงมาใชงาน จากท่ีทําการศึกษาท้ัง
3 รูปแบบ ซึ่งมีความสามารถในการทํางานใกลเคียงกัน แตเม่ือนําขอมูลดานงบประมาณการลงทุนมารวมพิจารณา
ดวยแลว ปรากฏวาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวท่ีมีระบบการจายเมล็ดพันธุขาวแบบรางเลื่อนมีความคุมคามากท่ีสุด
สามารถคืนทุนไดรวดเร็วท่ีสุด รองลงมาคือ เครื่องหยอดเมล็ดขาวนาแหงประยุกตจากเครื่องหยอดขาวโพด และ
ลําดับสุดทาย คือเครื่องหยอดเมล็ดขาวตนแบบ ม.ราชมงคลบางพระ ตามลําดับ

สรุป
1. การนําเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวมาใชแทนการปลูกขาวดวยวิธีอ่ืน ๆ จะชวยใหเกษตรกรลดตนทุน

ในการทํานาลงไดจํานวนมาก
2. ท่ีนาเขต ส.ป.ก. 13 ลานไร สงเสริม 50% ประหยัดเมล็ดพันธุขาว ไดประมาณ 1,800 – 2,400

ลานบาท/ฤดูกาล
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการรวมกลุมเพราะเกษตรกรไมจําเปนตองมีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวไวทุกคน 1 เครื่อง

ทํางานไดมากถึง 600 ไรตอฤดูกาล ทําใหตนทุนต่ําลงไดอีก
/2. ขอมูล...



- 25 -

2. ขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารเปนเพียงสวนหนึ่ง ยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ด
พันธุขาวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กลาววา ในเบื้องตนไดทราบแลววา การใช

เครื่องหยอดเมล็ดขาวกับการทํางานปกติของเกษตรกรเห็นแลววามีความแตกตาง เม่ือเห็นถึงความแตกตางแลว
ควรจะมีขอมูลสนับสนุนในเชิงประจักษ ฝากใหไปปรับการเขียนในงานวิจัยเพ่ือใหเกิดการยอมรับ และสวนหนึ่ง
ของการขยายผลวาจะทําอยางไรใหเกษตรกรยอมรับสวนนี้ใหได อาจจะมีการขยายผลแบบกลุม หรือขยายผลดวย
วิธีอ่ืน ๆ อีกประเด็นคือทําอยางไรใหเกษตรกรไดมาเรียนรูและสามารถนําไปประกอบ หรือผลิตไดดวยตนเอง
อาจจะประสานกับทาง สพท. ในเรื่องการอบรม จากตนแบบสวนหนึ่งท่ียกมาจากการทํานาน้ําตมท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีเกษตรกรยอมรับในเครื่องมือตรงนี้แลว ฝากใหไปขยายผลวาจะมีวิธีการทําอยางไรใหมีผลเร็ว
ยิ่งข้ึน เนื่องจากชวงนี้เปนเวลาพักชวงของการทํานา ถาเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ จะสามารถนําไปเปนตนแบบ
ไปศึกษาใหเกษตรกรทดลองใชเพ่ือใหเกิดการยอมรับได

ประธานคณะกรรมการฯ ฝากนักวิจัยวา ถาจะขับเคลื่อนในเรื่องการขยายผลองคความรูก็ตอง
อาศัย สพท. หากสามารถทําชวงนี้ไดจะยิ่งดี ดานหนึ่งจะสามารถผลักดันไปสูการขยายผล เพราะกําลังจะเขาสู
ฤดูกาลเพาะปลูกรอบตอไป หากมีคนนําไปใชไมตองมากแตตองการใหกระจายไปจุดตาง ๆ ท่ีมีเครือขาย ปตอไป
สามารถขยายผลไดอยางทวีคูณ สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ี ภายใน 3 ป นาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปไดมาก

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. จากรูปแบบของนาน้ําตม สิ่งท่ีเห็นเปนขอดอย
คือสกีรูปเครื่อง บางครั้งการเตรียมดินแตละท่ีไมเหมือนกันจากการทดลองดินไมสมํ่าเสมอ หากไมมีสกีรูปเครื่อง
พ้ืนไมเรียบ เมล็ดขาวลงไปไมเปนจังหวะ หากมีสกีรูปเครื่องจะชวยลูบเลน ชวยรีดน้ําท่ึซึมอยูบนผิวเลนทําให
การหยอดของเมล็ดขาวไดดีข้ึน ฝากใหไปปรับปรุงใหม

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน ฝากผูวิจัย เรื่องท่ีศึกษานี้เปนเรื่องทางเทคนิคในการสื่อผูฟงบางทานอาจจะไมเขาใจ ถาเปนไปได
ทําเปนวีดีโอมานําเสนอจะทําใหผูฟงเขาใจงาย และขอใหอธิบายจุดคุมทุนจากขอมูลท่ีระบุวาถาใชเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุขาวแบบติดตั้งบนสกีนั่งขับตอพวงกับรถไถเดินตาม จํานวนวันท่ีคุมทุน 1.14 ราคาเครื่อง/คาลงทุน
กอสราง 16,000 บาท เปรียบเทียบกับการใชเครื่องหยอดเมล็ดขาวระบบจายเมล็ดแบบรางเลื่อน จํานวนวันท่ี
คุมทุน 0.73 ราคาเครื่อง/คาลงทุนกอสราง 4,500 บาท มีวิธีคิดอยางไร

นายวิสุทธิ์ เลิศไกร วิศวกรการเกษตรชํานาญการ นักวิจัย ชี้แจง จํานวนวันท่ีคุมทุน 0.73
คํานวณจากอัตราการใชเมลด็พันธุ คูณดวยจํานวนไรตอวัน หารดวยราคาเครื่อง

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน ฝากนักวิจัยไปเขียนอธิบายวิธีการคิดจุดคุมทุนวาคิดมาจากอะไร จะทําใหผูอานเขาใจไดยิ่งข้ึน

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม สอบถามกรณีท่ีทํานาแหงจะใชวิธีฝงกลบ
ใหลึกปองกันการเปนอาหารของนก จากวิธีการทํานาแหงหากใชเครื่องหยอดมีการกําหนดระยะความลึกและมีการ
กลบหรือไม หรือปลอยลอย

นายวิสุทธิ์ เลิศไกร วิศวกรการเกษตรชํานาญการ นักวิจัย มีการขุดลงไปไมต่ํากวา 3 เซนติเมตร
แลวก็กลบ จากการลงพ้ืนท่ีไปจังหวัดทางภาคใต การทํานาของเกษตรกรไมมีการไถ ใชวิธีการหวานเลย จึงเปน
โจทยกลับมาคิด แตวาตองมีเงื่อนไขวาเกษตรกรรายใดจะนําไปใช จะตองมีการเตรียมดินดวย

ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบการรายงานการศึกษา โดยมอบหมาย รองสุวรรณ ผอ. ฉลอง
และผอ. ประกอบ เปนผูอานผลงาน โดยขอใหเรงดําเนินการโดยเร็ว
มติท่ีประชุม รับทราบการรายงานการศึกษา โดยใหปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ /เรื่องท่ี 4.3...
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เรื่องท่ี 4.3 ขอเสนอโครงการวิจัย  จํานวน 1 เรื่อง
(1) ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับมาตรฐาน GAP สําหรับมันสําปะหลัง ของเกษตรกร

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
โดย   นายกองเกียรติ   ภูกําชัย เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน

สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
วัตถุประสงคการศึกษา
๑. เพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และระดับการยอมรับมาตรฐาน GAP สําหรับมันสาํปะหลังของเกษตรกร
๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับมาตรฐาน GAP สําหรับมันสําปะหลังของเกษตรกร
๓. เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคตอการยอมรับมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานประชากร/กลุมประชากร จํานวนเกษตรกรท่ีศึกษา จํานวน 150 ราย โดยในจํานวนนี้

เปนเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองแลว 68 ราย และยังไมไดรับการรับรอง 82 ราย ประชากรท่ีทําการศึกษาตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) เปนเกษตรกรซึ่งไดรับสิทธิในการใชประโยชนท่ีดินจากสํานักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
เชน หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) แบบหนังสือรับมอบท่ีดิน หรือเกษตรกร
รุนใหมท่ีผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) พิจารณาใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีชั่วคราว
2) ตองเปนเกษตรกรท่ีปฏบิัติตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี GAP

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคม
ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ความรูความเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP สําหรับมันสําปะหลัง
ทัศนคติเรื่องมาตรฐาน GAP สําหรับมันสําปะหลัง การปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน GAP สําหรับมันสําปะหลัง
ปญหา อุปสรรค ของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง เก่ียวกับระบบการ GAP

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ตําบลบอถํ้า  อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรผูผลิต และผูบริโภคปลอดภัยจากสารเคมี และสรางความเขมแข็งใหกับระบบความปลอดภัย

ดานอาหาร (Food Safety)
2. เกษตรกรลดตนทุนในการผลิต (รายจายจากการใชสารเคมี ท่ีนับวันยิ่งราคาแพงข้ึน) และเพ่ือฟนฟู

สภาพพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีเสื่อมโทรมลงจากการใชสารเคมีตอเนื่องมาเปนเวลานาน
3. ส.ป.ก. ไดแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เพ่ือความสอดคลองกับ

การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ของรัฐ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการสอบถามเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ตําบลบอถํ้า

อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 150 ราย
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการรวบรวมเอกสารสิ่งตีพิมพงานวิจัย และจากหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปด (Close-

ended Question) และแบบปลายเปด (Open-ended Question) โดยสอบถามในประเด็น ดังนี้ 1) ลักษณะ
สวนบุคคล 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 3) ปจจัยดานสังคม 4) ความรูความเขาใจ GAP ของเกษตรกร 5) ทัศนคติ
และระดับการยอมรับ GAP

/การวิเคราะห...
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือแปลผลการวิจัยโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม นํามาวิเคราะห

โดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรซึ่งประกอบดวยสถิติดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร
2. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับของเกษตรกรท่ีมีตอมาตรฐาน GAP ในการปลูก

มันสําปะหลังของเกษตรกร โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ และหลักสถิติ t-test, ANOVA ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%
3. การวิเคราะหเนื้อหาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคโดยการจําแนกและจัดกลุมประเด็นปญหา

พรอมเสนอแนะแนวทางแกไข
ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เรื่องนี้มีรูปแบบการศึกษาดีแลว แตตองการถาม

ผูศึกษาวาความรู ทัศนคติและระดับการยอมรับมาตรฐาน GAP ตามวัตถุประสงค กับแบบสอบถามรูปแบบท่ีจะไป
เก็บขอมูลมีความสัมพันธกันหรือยัง ถาสัมพันธกันแลวอยูสวนไหนของแบบสอบถาม เพราะวาถารับรองแลว เวลาจะ
ไปทําการวิจัยเกรงจะไมสอดคลองกันจะตองไปแกอีก ระดับความยอมรับวางระดับไวอยางไร และแบบสอบถาม
ครอบคลุมวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอหรือไม ครบถวนหรือไม

นายกองเกียรติ ภูกําชัย เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน นักวิจัย ชี้แจงวา ความรู ทัศนคติและระดับการ
ยอมรับมาตรฐาน GAP จะอยูใน ตอนท่ี 4 ความรูความเขาใจของเกษตรกรตอมาตรฐาน GAP ในภาคผนวกแบบ
สัมภาษณ ระดับความยอมรับอยูในตอนท่ี 5 ทัศนคติ กําหนดไว มีเห็นดวย ไมเห็นดวย ประเด็นท่ีถามวา
แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอครบหรือไม ในความเห็นวาครบ เนื่องจากไดปรึกษากับทีมผูปรึกษา
งานวิจัยแลว

นายศักดิ์ชาย แกวศรีนวล หัวหนาผูตรวจราชการกรม ใหความเห็นวา มันสําปะหลัง เปน
ผลิตภัณฑทางการเกษตรไมไดบริโภคตรงเกิดจากกระบวนการแปรรูป ไมเขาใจวาองคความรูในเรื่อง GAP ใน
ปริมาณการใชสารเคมีกับมันสําปะหลัง ซึ่งจะเปนในเรื่องโรคแมลง อยากทราบวาในปจจุบันมีการใชสารเคมีกับ
มันสําปะหลังมากนอยเพียงใด การท่ีมันสําปะหลังมีผลผลิตซึ่งอยูใตดิน ไมเหมือน ขาว ออย ท่ีผลผลิตอยูบนดิน
เม่ือผลผลิตอยูใตดินการรบกวนของโรคแมลงก็จะนอยกวา เม่ือเกษตรกรใชสารเคมีแลวไมไดปฏิบัติตามการเกษตร
ท่ีดี โดยเกษตรกรเนนหนักไปท่ีการดูแลตน เนื่องจากผลผลิตดูแลลําบากเพราะอยูใตดิน เกษตรกรมีวิธีดูแลอยางไร

นายกองเกียรติ ภูกําชัย เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน นักวิจัย ชี้แจงวา ปจจุบันมีหนวยงานของกรม
พัฒนาท่ีดิน เขามาสงเสริมวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพ ใชสะเดา ในการไลแมลง จากการสัมภาษณเม่ือลงไปตรวจ
แปลงฯ พบก็จะแนะนําวากอนใชสารเคมีใหอานสลากทุกครั้ง ใชในปริมาณท่ีสลากระบุไว ปญหาท่ีพบจะเปนเพลีย้
ซึ่งจะมีในชวงฤดูแลง สวนใหญเกษตรกรจะมีความเขาใจ และมีการดูแลใหตนมันสําปะหลังดี เพ่ือนําไวใชทําพันธุ
ในรอบตอไป ในการดูแลมันสําปะหลังเกษตรกรจะเริ่มดูแลตั้งแตการบํารุงดินมีการใชปุยวีนัส มีการใชยาฆาหญา
ตาง ๆ โดยเบื้องตนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการก็จะไดรับการอบรมจากศูนยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินดวยอยูแลว

นายประกอบ ยิ่งชล ผูอํานวยการกลุมแผนงานวิศวกรรม ผูแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถาม ประโยชนท่ีไดรับ จากท่ีบอกวาลดตนทุนการผลิต กับใหผลผลิตคุมคากับการลงทุน จากการ
ศึกษาวิจัยนี้ มีผลอยางไร

นายกองเกียรติ ภูกําชัย เจาหนาท่ีปฏิรูปท่ีดิน นักวิจัย ชี้แจงวา ขณะนี้ยังไมไดลงไปศึกษาเปนแค
ตัวราง และรายละเอียดของขอมูล ยังไมทราบในจุดนี้ แตสวนใหญจะเนนในเรื่องการลดรายจายเพ่ิมรายได และ
สุขภาพของเกษตรกรเอง

/นางอาทิตยา...
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